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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 

วันอังคารที ่28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 

 

************************ 

ผู้มาประชุม  

สมาชิกสภาเทศบาล 
1. นายสุเมธ    รัตนนาคินทร์  ประธานสภาเทศบาล 
2. นายสมชาย   สังข์วิเชียร  รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายจิณณ์ชยุต   สาราพฤษ  เลขานุการสภาเทศบาล 
4. นายกฤษดา   เสมอภพ   สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายกะแมน   หมิแหม   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายขัตติยะ   อารีพร้อม  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายจิรศักดิ์   สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายชยากร    ขำคม   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายทัตพงศ์   โภชนา   สมาชิกสภาเทศบาล   
10. นายธวัช    ศรีสมานุวัตร  สมาชิกสภาเทศบาล   
11. นายปริญญา   ไชยแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล   
12. นายปรีชา    พฤกษไพบูลย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายภาคภูมิ   แสงแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายยะโกบ  พิทักษ์   สมาชิกสภาเทศบาล   
15. ร้อยตรี โยธิน   กัลยา   สมาชิกสภาเทศบาล   
16. นายวิชาญ    ชุติธรพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
17. ร้อยโท วิโรจน์   วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายวีรภัทร  ศิริพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
19. นายสมชาย   โชติช่วง   สมาชิกสภาเทศบาล   
20. นายสมชาย   สุนทร   สมาชิกสภาเทศบาล   
21. นางสมฤดี    สุขบำเพิง  สมาชิกสภาเทศบาล 
22. นายสุรักษ์    รัตนะพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
23. นางอนุสรณ์   เดชเดโช   สมาชิกสภาเทศบาล   
24. นายอุดมศักดิ์   ศรีตุลาการ  สมาชิกสภาเทศบาล   

ผู้ลาประชุม 
  - ไม่มี 

ผู้ขาดประชุม 
  -ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ผู้บริหารเทศบาล  

  ๑. นายกณพ    เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๒. นายอนุสรณ์    พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๓. นายภาวินทร์   ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๔. นายฉัตรชัย    อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  ๕. นายวงศ์วชิร    โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
  6. นายวีรศักดิ์    รับไทรทอง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1. นายชาคร  ไอยศูรย์  ปลัดเทศบาล 
2. นางวาสนา    รัจรัญ  รองปลัดเทศบาล รก. ผอ.กองการแพทย์ 
3. นายวัชรินทร์  จงจิตร  รองปลัดเทศบาล  
4. นายณัฏฐวัฒน์ จันทร์มณี รองปลัดเทศบาล 
5. นางบังอร  บุตรมะรัถยา ผู้อำนวยการสำนักคลัง 
6. นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักช่าง 
7. นายศักดา  โปจุ้ย  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8. นายมนต์ชัย  บุตรมะรัถยา ผู้อำนวยการสำนักการประปา 
9. นางระวิวรรณ   แก่นคง  ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา 
10. นางสุรีวรรณ  สาสนานนท์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
11. นางอรนงค์  ชูลำภ ู  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
12. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรัตน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
13. นายเกียรติศักดิ์ เทวเดช  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
14. นายสมหมาย   สมศักดิ์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
15. นางจิตรา   มะโนสงค์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
16. นายพันธ์ศักดิ์   ชุมคช  ผู้อำนวยส่วนการโยธา 
17. นางมนทิชา  ชูศักดิ์เกียรติกุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา  
18. นายยงยุทธ    เหล่าเจริญเกียรติ    หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
19. นายเศรษฐกุสุมภ์ชัย คงจันทร์  หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ 
20. นายจรัญ  ทิพย์สิทธิ์ นิติกรชำนาญการ 
21. นางสาวกิติยา ระหังภัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
22. นางสาวกมลชนก กลิ่นหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
23. นางนันท์นภัส ชัยพัฒน์วงศกร หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
24. นายทนงศักดิ์ แสงภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  
25. นายไสว  โพธิ์วิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 
26. นายไกรสิทธิ์  สานุจิตต์ ช่างภาพประชาสัมพันธ์ 
27. นางสาวศิริแฟ้น แทนโป  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
28. นางสาวสุพรรณี คาดปรปักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
29. นางสาวศิริรัตน์ ทองเกียรติ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
30. นางสาวรตนพร ทองขาว  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
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31. นางสุนิศา  ศรีชัย  จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
32. นางสาวพัฒนภรณ์ พรหมอินทร์ จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ 
33. นางสาวศิริขวัญ สุวรรณภักดี ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
34. นางสาวมลิดา วัดศรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  กราบเรียน ท่านสุเมธ   รัตนนาคินทร์ ประธานสภาเทศบาลนคร
เลขานุการสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช มาประชุมครบองค์ประชุม จำนวน  24  คน โดย 
  มาประชุมขณะนี้ จำนวน 24 คน 
  ลากิจจำนวน - คน 
  ลาป่วย - คน 
  มาสาย - คน 
    กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้กรุณา
    จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และ
    ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและเข้าประจำที่นั่งประธานเพ่ือดำเนินการ
    ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ  
     (ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจุดธูปเทียนบูชา
    พระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์และยืนเคารพเพลง
    สรรเสริญพระบารมีและเข้าประจำที่นั่งประธานเชิญทุกท่านที่อยู่ในที่
    ประชุมนั่งลง) 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เรียนท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ประธานสภาเทศบาล  ท่านรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี
    นครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช             
    หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
    วันนี้เป็นการประชุมสภาทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก 
    ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มาประชุม
    ครบองค์ประชุม กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 และจะดำเนินการประชุมตาม
    ระเบียบวาระการประชุมเป็นลำดับต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลฯ จะแจ้ง
ประธานสภาเทศบาล  ให้ที่ประชุมทราบ 

ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ อ่านประกาศ
สภาเทศบาล ครับ 

 
 
 
 
 

 

ประกาศสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 
................................................ 

  ตามที่ สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. 2566 ไว้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 มีกำหนดไม่เกิน 
30 วัน ในคราวประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2565 นั้น  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 21 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป   
มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 

   ประกาศ ณ วันที่  19  มกราคม  พ.ศ. 2566 
 

 

  สุเมธ  รัตนนาคินทร์ 
  (นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์) 

  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
     สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อวันอังคารที ่
    27  ธนัวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565  
    ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
     ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการประชุมสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
    ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) นั้น เจ้าหน้าที่ได้จัดทำรายงาน
    การประชุมดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรายงาน
    การประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 
    เวลา 10.00 น. ณ ห้องทำการสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ไปแล้ว 
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดจะขอแก้ไขข้อความใน
    วรรคใด ตอนใดเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
      
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดจะขอแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล  ข้อความในวรรคใด ตอนใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ขอเชิญครับ 
  ไม่ มี นะครั บ  ดั งนั้ น เมื่ อไม่ มี ท่ านสมาชิ กสภาเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อ      
วันอังคารที่  27  ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช (ชั้น 5) กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
นะครับ 

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 
ประจำปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 
น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) ขอได้โปรดยกมือ 
ครับ 

 



๖ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ จำนวน  23 เสียง ครับ 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ
    สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ประชุมเม่ือวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 
    เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 
    นะครับ 
     
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น      

  ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มสมัยประชุม
  สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประธานสภาเทศบาล  ประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 
    2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567  
     ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ชี้แจงระเบียบ
    และข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของ
    สมัยประชุมสามัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
 
 



๗ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ และ
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
  พ.ศ. 2562  
   มาตรา ๒๔ กำหนดว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม
  สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด 
    สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้า
 จะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด” 
     และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
    สภาทอ้งถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2565 
      ข้อ 21 กำหนดว่า “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี
    ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย  
    ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ    
    สมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น         
    นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความ
    ในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศ
    ของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  
     ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนด
    วันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้อง
    เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี
    ทีก่ำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอ่ืน 
    หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้”  

จึงขอเรียนเสนอให้ที่ประชุมรับทราบครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ตามที่ท่านเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจง
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบและข้อกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวันเริ่มและจำนวนวัน
 ของสมัยประชุมสามัญให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วนั้น กระผม ขอเชิญ
 ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้เสนอกำหนดวันเริ่มและ
 จำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และวันเริ่มสมัยประชุม
 สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ครับ 
 



๘ 
 

     กระผมขอปรึกษาในที่ประชุมแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลนคร      
    นครศรีธรรมราชท่านใด จะเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี     
    ระยะเวลาจะเริ่มเมื่อใด มีกำหนดกี่วัน และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
    ของปีถัดไป มีกำหนดกี่วัน ขอเชิญเสนอครับ    
     ขอเชิญท่านอนุสรณ์  เดชเดโช สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
    เขตเลือกตั้งที ่4 ครับ 
 
นางอนุสรณ์  เดชเดโช   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน         
    ดิฉันนางอนุสรณ์  เดชเดโช สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขต
    เลือกตั้งที่ 4 ขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 
    จำนวน 4 สมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 
    รายละเอียด ดังนี้ 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งได้กำหนดไว้   

ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565        
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ซึ่งได้ดำเนินการ
ประชุมอยู่ในขณะนี้ 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน  
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 
1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอบคุณครับ การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญตามระเบียบของ
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลมี 4 สมัย นะครับ  
   ตามที่ท่านอนุสรณ์  เดชเดโช สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
 จากเขตเลือกตั้งที่ 4 เสนอ ซึ่งตามระเบียบฯ จะต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลนคร
 นครศรีธรรมราช รับรอง 2 ท่าน  
  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชรับรอง ครับ 
 



๙ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ   
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง   ๒ ท่าน คือ  
  1. นายอุดมศักดิ์  ศรีตุลาการ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

จากเขตเลือกตั้งที ่2 
2. นายขัตติยะ  อารีพร้อม  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

จากเขตเลือกตั้งที ่1 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช           
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ 
  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   

ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชนะครับ  

  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดเห็นชอบกำหนด 
สมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 
ตามที่ท่านอนุสรณ์  เดชเดโช สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
จากเขตเลือกตั้งที ่4 เสนอมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งได้กำหนดไว้
ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ 2565  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 2 
มีนาคม พ.ศ. 2566 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ซึ่งได้ดำเนินการประชุมอยู่ใน
ขณะนี้ 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 
1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป มีกำหนดไมเ่กิน 30 วัน 
 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 

  ขอได้โปรดมือครับ 
 



๑๐ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม        
 มีมตเิห็นชอบ 23  เสียง ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไมเ่ห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง     
ประธานสภาเทศบาล ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชงดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุม      
    สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 4 สมัย และวันเริ่มสมัย
    ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ดังนี้ 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งได้กำหนด

ไว้ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 
เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน  
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่    
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 



๑๑ 
 

มติที่ประชุม    เห็นชอบกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญประจำปี
    พ.ศ. 2566 จำนวน 4 สมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
    พ.ศ. 2567 ดังนี้ 
  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งได้กำหนด

ไว้ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 
เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  
ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน  
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ่มตั้งแต่วันที่    
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 เริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องกระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงพ้ืนที่  
ประธานสภาเทศบาล  วัดท่าโพธิ์วรวิหาร ขอเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร   
    นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้ตั้งกระทู้ถาม ได้แถลงกระทู้ถามครับ 
 

นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านสมาชิก
สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายจิรศักดิ์  
    สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 3     
    ขอแถลงกระทู้ถาม ดังนี้ 

กระทู้ถาม 
 
 

        ที่ทำการสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

                             วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 

เรื่อง  ขอเสนอกระทู้ถาม 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

              ข้าพเจ้า นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ และ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 
ขอตั้งกระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่วัดท่าโพธิ์วรวิหาร ดังต่อไปนี้ 



๑๒ 
 

1. สนามกีฬาฟุตบอล 
2. ทางวิ่ง (ลู่) รอบสนาม 
3. สนามตะกร้อเล็ก ฯลฯ 

             เพ่ือให้ชาวชุมชนท่าโพธิ์ ประชาชนทั่วไปใช้ออกกำลังกาย และ พบปะสังสรรค์ ประกอบกับ
ได้รับการร้องขอจากผู้ต้องการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่เป็นจำนวนมาก 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 

                          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                       (ลงชื่อ)        จิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์         ผู้ตัง้กระทู้ถาม 
                                                         (นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์) 

          สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 3 
 

นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์   ท่านประธานครับ ผมขอเสริมอีกนิดเดียว คือผมมีเอกสารเพ่ิมเติม      
สมาชิกสภาเทศบาล ได้มอบให้ท่านประธานและท่านนายกเทศมนตรีฯ แล้ว คือจากหลักฐานที่มี
  เป็นวัดท่าโพธิ์ที่ผมไปถ่ายมาคือ ได้สร้างขึ้นในสมัยท่านนายกสมนึก  เกตชุาติ 
  เมื่อวันที่ 5  ธันวาคม 2546 เมื่อ 20 ปีที่แล้ว และในวันนี้สนามก็ทรุดโทรมไป
  ตามกาลเวลา ถ้าเป็นไปได้ต้องการจะให้ปรับปรุงบอร์ดนี้ด้วยครับ ขอโปรด
  พิจารณาขอบคุณมากครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช  ได้ตอบกระทู้ถามของท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในกระทู้ถาม 
    เรื่อง การปรับปรุงพ้ืนที่วัดท่าโพธิ์วรวิหาร นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้  
    นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช       
    ได้ตอบกระทู้ถามของนายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนครับ 
 



๑๓ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญท่านฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้ตอบกระทู้ถามของท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ    
รองนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
    นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช       
    สำหรับกระทู้ถามของท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฏงค์ 
    สมาชิกสภาเทศบาลที่ทำให้ฝ่ายบริหารได้มีโอกาสมาชี้แจงและแจ้งให้     
    สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบเรื่องนี้ครับ จริง ๆ  แล้วเรื่องนี้ผมอยากจะกราบเรียนว่า   
    ฝ่ายบริหารต้องขอบคุณเป็นอย่างสูง ผู้ที่เริ่มแจ้งเรื่องนี้เข้ามาต่อฝ่ายบริหาร
    ในเวลาระยะประมาณ 2 - 3 เดือนที่แล้วก็คือท่านสมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
    ท่าน ส.ท.กะแมน  หมิแหม ท่านได้กรุณาเข้ามาพูดคุยกับฝ่ายบริหารซึ่งหลังจากนั้น
    ก็ไม่ว่าจะเป็นท่านเลขานุการสภาเทศบาล ท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ , ท่าน ส.ท.
    โยธิน  กัลยา ,ท่านส.ท.ปรีชา  พฤกษไพบูลย์ ได้มีการปรึกษาหารือเรื่องนี้มาโดยตลอด
    ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้กรุณามอบหมายให้ทางสำนักช่างเข้าดำเนินการ
    เรื่องนี้นะครับ ก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้เป็นระยะตลอดมา ผมขออนุญาตขึ้นแผนผัง
    ที่จอนะครับ ซึ่งทางสำนักช่างได้เข้าสำรวจพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตในการปรับปรุง
    กับทางวัดท่าโพธิ์  ซึ่งได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชญาณมุนี       
    ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ด้วยดีตลอดมานะครับ ได้ข้อสรุปว่าเทศบาลจะขอ
    ใช้พื้นที่ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลเก่าและมีพ้ืนที่
    ตรงนั้นอยู่แล้ว โดยมี พ้ืนที่ที่ เทศบาลได้ดำเนินการที่ จะขอใช้ พ้ืนที่จากท่าน           
    เจ้าอาวาสวัดท่าโพธ์ิวรวิหาร คิดเป็นพ้ืนที่ทั้งหมด 5,926 ตารางเมตร หรือคิดเป็น
    พ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่ ประมาณ 3 ไร่ 280 ตารางวา เป็นพ้ืนที่ทั้งหมดในบริเวณ
    ตามที่เห็นในผังที่แสดงบนจอนะครับ ซึ่งอยากจะขอกราบเรียนความคืบหน้า   
    ล่าสุดว่าท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่าน ดร.กณพ  เกตุชาติ พร้อมกับตัวกระผม 
    ท่านผู้อำนวยการสำนักช่าง ร่วมกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ท่านปรีชา 
    พฤกษไพบูลย์ , ท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ เลขานุการสภาเทศบาล ซึ่งเมื่อวาน
    ได้ไปกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระราชญาณมุนี ท่านเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์วรวิหาร  
    และท่านได้ให้ความกรุณาเซ็นลงนามมาในเอกสารให้กับเทศบาลให้สามารถเข้าไป
    ใช้พ้ืนที่ได้เป็นที่เรียบร้อย ผมขอกราบเรียนความคืบหน้านะครับ ซึ่งในขั้นตอน
    ต่อไปทางสำนักช่างจะได้เข้าไปสำรวจพ้ืนที่โดยละเอียดอีกครั้งว่าเราอาจจะใช้
    งบประมาณเท่าที่เรามีอยู่ในปีนี้ ใช้วัสดุไปปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นก่อน ไม่ว่าจะเป็น



๑๔ 
 

    ห้องน้ำ ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนสนามที่พอจะสามารถปรับปรุงได้ก่อน ซึ่งหลังจากนี้ท่าน
    นายกเทศมนตรีฯ ก็ได้ให้นโยบายว่าเราจะสำรวจออกแบบเป็นอย่างดีอีกครั้งหนึ่ง 
    และอาจจะต้องนำเข้าแผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือนำเข้าเทศบัญญัติในปีหน้าต่อไป
    ผมขอกราบเรียนเท่านี้ และขออนุญาตส่งเอกสารนี้ให้ท่านประธานสภาเทศบาลครับ 
    ขอบคุณครับ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอบคุณครับ ไม่ทราบว่าท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช ยังมีประเด็นใดเพ่ิมเติมที่จะซักถามหรือต้องการคำตอบ     
    ที่ยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามอีกหรือไม่ครับ ถ้ามีขอเชิญครับ 
 
นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  ครบถ้วนแล้วครับ รอสมัยหน้าตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจง 
สมาชิกสภาเทศบาล  รองบประมาณครับ ขอบคุณครับ  
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี 

     

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง นายกเทศมนตรีแจ้งต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
  6.1 แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
        - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับแก้ไข 
                                         ครั้งที่ 2/2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับแก้ไข 
                                         ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับแก้ไข 
                                         ครั้งที่ 2/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  6.2 แจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
      ฉบับเพิ่มเติม  

        - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  
           เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
                                       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 



๑๕ 
 

   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แจ้งต่อสภาเทศบาล
 นครนครศรีธรรมราช ครับ 

 
นายกณพ  เกตุชาติ     เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบ
    วาระที่ 6 เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    ขอมอบหมายให้นายภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนคร       
    นครศรีธรรมราช เป็นผู้แจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
   ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง นายกเทศมนตรี แจ้งต่อสภาเทศบาลนคร

 นครศรีธรรมราช 
  6.1 แจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดแผนพัฒนาของ

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 หมวด 5 ข้อ 24 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
 ประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งสภา
 ท้องถิ่นทราบ นั้น 

     บัดนี้ กระผมในนามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติ 
    และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามรายละเอียด ดังนี้ 
     1. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 
    ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2565 ประกาศ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  2565 
     2. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 
    ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ประกาศ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  
     3. แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 
    ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2566 ประกาศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 
     รายละเอียดตามเอกสารแผนพัฒนาที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราชแล้ว 



๑๖ 
 

     และเพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขอเรียน
    ต่อท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านไปยังท่านสมาชิก
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือทราบ ต่อไป 

  6.2  แจ้งประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
       ฉบับเพิ่มเติม  

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
 พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086   
 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนา
 ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือ    
 กิจกรรมสาธารณะ กำหนดว่าเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้
 แผนการดำเนินงานประจำปีหรือแผนการดำเนินงานที่เพ่ิมเติมแล้ว ให้ปิดประกาศ
 แผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 

   บัดนี้ กระผมในนามนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติ 
 และประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ตามรายละเอียด ดังนี้ 

     1. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม 
    ฉบับที่ 1 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565
     2. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติม 
    ฉบับที่ 2 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566
     รายละเอียดตามเอกสารแผนการดำเนินงานที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภา
    เทศบาลทุกท่านแล้ว 
     จึงเรียนแจ้งต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือทราบ ต่อไป 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง  รองนายกเทศมนตรีนครนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับทราบ
    นะครับ  

    

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง ญัตติที่เสนอใหม่ 

     ญัตติที่ 7.1 ขอเสนอญัตติเรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
    เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องญัตติที่เสนอใหม่ ญัตติที่ 7.1 ขอเสนอ
ประธานสภาเทศบาล  ญัตติเรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการบริหารกองทุน   
    หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช แถลงญัตติต่อสภา ขอเรียนเชิญครับ 



๑๗ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ สมาชิก
นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน กระผมนายกณพ  เกตุชาติ 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอแถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 
 

ญัตติ 
                กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
                ศูนย์ฟ้ืนฟูศักยภาพผู้สูงอายุ 

       สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (84) 
        ตำบลนาเคียน  อำเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

      

    12  มกราคม  2566 
 

เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือให้สภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน 2 คน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวน 2 คน 

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

          กณพ  เกตุชาติ 
      (นายกณพ  เกตุชาติ) 
     นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
 



๑๘ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ตามที่กองทุน
ประธานสภาเทศบาล  หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
    กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    เมื่อวันที่  3 มกราคม 2562 และตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน     
    หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เนื่องจากผู้แทนสมาชิกสภา
    เทศบาลได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
    สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
    พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประกอบด้วย 
    (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    มอบหมายจำนวนสองคนทำให้สมาชิกภาพของผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลฯ      
    สิ้นสุดลง ส่งผลให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนคร       
    นครศรีธรรมราช ตำแหน่งผู้แทนสภาเทศบาลว่างลง 2 ตำแหน่ง 
     กระผม ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้
    เสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ที่สมควรเป็น      
    กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่            
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช คนที่ 1 ขอเชิญเสนอครับ 
     ขอเชิญท่านวีรภัทร  ศิริพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
    จากเขตเลือกตั้งที ่4 เสนอครับ 
 
นายวีรภัทร  ศิริพันธ์   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
    นายวีรภัทร  ศิริพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 4 
    ขอเสนอชื่อคุณอนุสรณ์  เดชเดโช สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
    จากเขตเลือกตั้งที่ 4 เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช คนที่ 1  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  ๒ ท่าน ขอเชิญครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ 
  



๑๙ 
 

     1. ร้อยโทวโิรจน ์ วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช  
    จากเขตเลือกตั้งที่ 4 
     2. นางสมฤดี  สุขบำเพิง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    จากเขตเลือกตั้งที่ 1 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะเสนอชื่อ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนอีก  

เป็นอันว่า สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้ เห็นชอบ     
เป็นเอกฉันท์ เลือกนางอนุสรณ์   เดชเดโช สมาชิกสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่  4 เป็นกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช คนที่ 1  

     ต่อไป กระผมขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ได้เสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ที่สมควรเป็น
    กรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    คนที่ 2  ขอเชิญเสนอครับ 
     ขอเชิญท่านโยธิน  กัลยา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช        
    จากเขตเลือกตั้งที ่3 เสนอครับ 
 
ร้อยตรี โยธิน  กัลยา   เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
    ร้อยตรี โยธิน  กัลยา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 
    3 ขอเสนอชื่อนายทัตพงศ์  โภชนา สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   
    จากเขตเลือกตั้งที่ 3 เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช คนที่ 2  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรอง 2 ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง 2 ท่าน คือ 
  



๒๐ 
 

     1.นายกฤษดา  เสมอภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    จากเขตเลือกตั้งที่ 2 
     2.นายธวัช  ศรีสมานุวัตร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    จากเขตเลือกตั้งที่ 2 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด จะเสนอชื่อ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะเสนอชื่อเป็นอย่างอ่ืนอีก  
     เป็นอันว่า สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แห่งนี้ เห็นชอบ     
    เป็นเอกฉันท์เลือกนายทัตพงศ์  โภชนา สมาชิกสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 3 เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
    สุขภาพ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช คนที่ 2  
     ดังนั้น ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ได้รับการ
    คัดเลือก เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช จำนวน 2 ท่าน คือ 
     1. นางอนุสรณ์  เดชเดโช สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เขตเลือกตั้งท่ี 4 
     2. นายทัตพงศ์  โภชนา  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เขตเลือกตั้งท่ี 3 
     

  ญัตติที่  7.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
 รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน ๓๑,๑๐๐.- บาท (สามหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อย

 บาทถ้วน) 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 7.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
    สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน ๓๑,๑๐๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)     
    ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ   
    ต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ขอเชิญครับ 
 
 
 



๒๑ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    7.2 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน ๓๑,๑๐๐.- บาท 
    (สามหมื่นหนึ่ งพันหนึ่ งร้อยบาทถ้วน) กระผมขออนุญาตมอบหมายให้           
    นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่ านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่ าน              
    กระผมนายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
                                    สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
                 ถนนราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมือง 
                 จงัหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐  

            16  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
        ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักปลัดเทศบาล  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  
งบบุคลากร 



๒๒ 
 

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  
ประเภทค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล         
จำนวน ๙๖๖,๓๐๐  บาท งบประมาณคงเหลือ  ๓๔๐,๒๒๐ บาท 
ขอโอนลด จำนวน ๒๗,๙๐๐ บาท  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        
จำนวน ๖๑๐,๑๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ  ๓๑๙,๖๙๐ บาท 
ขอโอนลด จำนวน ๓,๒๐๐ บาท  

  รวมโอนลดทั้งสิ้น  จำนวน  ๓๑,๑๐๐ บาท (สามหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๗,๙๐๐ บาท จัดซื้อตามราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ของสำนักงบประมาณ 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท 

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔ 
                    รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน ๓๑,๑๐๐ บาท (สามหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
                       (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการโอนลด ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวจัดหาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล  

 



๒๓ 
 

ทั้งนี้  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  หมวด ๔ ข้อ ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน            
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 

 (ลงชื่อ)              กณพ  เกตุชาติ                 ผู้เสนอ    
          

                      (นายกณพ  เกตุชาติ) 
       นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ 
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน ๓๑,๑๐๐.- บาท (สามหมื่นหนึ่งพัน

    หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 

 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



๒๔ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง  1  เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ สำนักปลัดเทศบาล เป็นเงิน ๓๑,๑๐๐.- บาท (สามหม่ืน

    หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

      
     ญัตติที่ 7.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักคลัง       
    เป็นเงิน  164,400.- บาท  (หนึ่งแสนหกหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 7.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักคลัง 
    เป็นเงิน 164,400.- บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญ       
    ท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    7.3 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ           
    พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักคลัง เป็นเงิน 164,400.- บาท  
    (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) นี้  กระผมขออนุญาตมอบหมายให้         
    นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช       
    ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช        
    ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ 
 



๒๕ 
 

นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่ าน              
    กระผมนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
 

        สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

            7  กุมภาพันธ์  2566 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักคลัง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 13,564,700.- บาท 

คงเหลือ จำนวน 9,909,351.- บาท งบประมาณมีเพียงพอจึงขอโอนลด จำนวน 164,400.- บาท  
รวมโอนลดทั้งสิ้น 164,400.- บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 

  ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ รวมจำนวน 164,400.- บาท 
   รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 164,400.- บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนสี่พัน 
สี่ร้อยบาทถ้วน) (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 



๒๖ 
 

  เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการโอนลด และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สำนักคลัง 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ      
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  
   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ   
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น    
    รายการใหม่ สำนักคลัง เป็นเงิน 164,400.- บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อย
    บาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 



๒๗ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ สำนักคลัง เป็นเงิน 164,400.- บาท  (หนึ่งแสนหกหม่ืน สี่พัน
    สี่ร้อยบาทถ้วน) 
  
     ญัตติที่ 7.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสาธารณสุข
    และสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน  480,000.- บาท (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 7.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสาธารณสุข
    และสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 480,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ขอเชิญ       
    ท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    7.4 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน  
    480,000.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้         
    นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ 
    ขอเชิญครับ 



๒๘ 
 

นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ        
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่ าน              
    กระผมนายวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
        สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง 
         จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

                  17  กุมภาพันธ์ 2566 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
         กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                                    
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                

ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
โอนลด 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
งบกลาง 
หมวดงบกลาง 
ประเภทเงินสำรองจ่าย        จำนวน 18,150,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นกรณีฉุกเฉินเกิดเหตุสาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน         

เป็นส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว 
วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน และโรคติดต่อ ฯลฯ 

ขอโอนลด               จำนวน 480,000 บาท 
รวมโอนลดทั้งสิ้น                        จำนวน 480,000 บาท  
                      (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ 



๒๙ 
 

ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 
ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกขยะ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร ภาชนะรองรับ                              

มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
 (1) สร้างด้วยเหล็กแผ่นมาตรฐานอย่างดี รูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถยกเทได้ 

2 หน้า มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร มีโครงสร้างที่แข็งแรงอยู่ภายนอก ภายในภาชนะเรียบ เพ่ือสะดวก
ในการยกเทมูลฝอย มีฝาเปิด – ปิด ได้อย่างสะดวกและอุปกรณ์สำหรับทำการล็อค 

 (2) พ้ืนภาชนะรองรับมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
 (3) ด้านข้างสร้างด้วยเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร 
 (4) ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกขยะ มีความยาวที่ฐาน 1.50 เมตร ความยาวช่วงกลาง  

3.00 เมตร ความกว้าง 1.19 เมตร ความสูง 1.61 เมตร 
 (5) ฝาเปิด - ปิด สร้างด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 
จำนวน 4 ตู้ ๆ ละ 120,000 บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
หน้าที่ 7 ลำดับที่ 3 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น    จำนวน 480,000 บาท  
                (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
(รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการโอนลด และครุภัณฑ์ดังกล่าวมีปริมาณไม่เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน และเป็นครุภัณฑ์ท่ีเหมาะกับการใช้งานจัดเก็บขยะ 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ                       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน                     
โดยการ โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  
   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                           นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
 



๓๐ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านวงศ์วช ิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ     
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน  480,000.- บาท (สี่แสน
    แปดหมื่นบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
   
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน  480,000.- บาท 
    (สี่แสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) 
 



๓๑ 
 

      ญัตติที่ 7.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์
    และงบประมาณ เป็นเงิน 220,000.- บาท (สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปญัตติที่  7.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ าย ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2566 ไปตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่                
    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 220,000.- บาท (สองแสนสองหมื่น
    บาทถ้วน) ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
    ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่   
    ๗.5 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 
    220,000.- บาท (สองแสนสองหมื่น บาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมาย
    ให้นายภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติแทนครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติขอเชิญครับ   
 
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
    นายภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชให้แถลงญัตติต่อสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

ญัตต ิ
              

        สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง 
        จ. นครศรีธรรมราช 80000   

                     17 กุมภาพันธ์  2566 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  โอนลด 
  แผนงานงบกลาง 
  งบกลาง 
  ประเภทเงินสำรองจ่าย  จำนวน 18,150,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 13,833,500  บาท   
ขอโอนลด จำนวน  220,000 บาท  
  รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน   220,000  บาท (สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                 
  งานวางแผนสถิติและวิชาการ         
  งบลงทุน   

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน  2  รายการ รวมเป็นเงิน  220,000  บาท 

 1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู
จำนวน 3 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  43,000  บาท  รวมเป็นเงิน  129,000  บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) 
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 ของสำนักงบประมาณ) 
 2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู
จำนวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 45,500 รวมเป็นเงิน  91,000  บาท  (-เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 
(จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2565 ของสำนักงบประมาณ) 
 

 รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน  220,000 บาท (สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
(รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้)  



๓๓ 
 

เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการโอนลด เครื่องปรับอากาศเดิมชำรุด มิอาจซ่อมแซมได้   
จึงมีการสรรหาทดแทนเครื่องปรับอากาศ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานภายในศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ศูนย์ ICT) 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ  
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
              ขอแสดงความนับถือ 
 
 

       (ลงชื่อ)         กณพ เกตุชาติ                ผู้เสนอ    
               (นายกณพ เกตุชาติ) 

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบค ุณ ท ่าน ภาวินทร์   ณ พัทลุ ง รองน ายก เทศมนตร ี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด 
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราชนะครับ 
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 220,000.- บาท 
    (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
 



๓๔ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นเงิน 220,000.- บาท 
    (สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)    
      
     ญัตติที่  7.6 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ     
    รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนัก
    การศึกษา เป็นเงิน 490,000.- บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปญัตติที่  7.6 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ าย ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2566 ไปตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่                
    สำนักการศึกษา เป็นเงิน 490,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ขอเชิญ        
    ท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ ๗.6 
    ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักการศึกษา เป็นเงิน 490,000.- บาท  
    (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายภาวินทร์  ณ พัทลุง 
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทนครับ 
 



๓๕ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติขอเชิญครับ   
 
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม 
    นายภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชให้แถลงญัตติต่อสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
        สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถ.ราชดำเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
        จ.นครศรีธรรมราช   80000 

            13  กุมภาพันธ์  2566 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น 
        รายการใหม ่สำนักการศึกษา 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด 
  แผนงานการศึกษา   
  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
  งบบุคลากร    
   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) จำนวน 272,910,800 บาท 
  ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 211,602,100 บาท  
คงเหลือ 142,424,086.61 บาท ขอโอนลด จำนวน 490,000 บาท    
   รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
   งานก่อสร้าง 
  งบลงทุน 
   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  



๓๖ 
 

    โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสังเวชนียสถานและอาคารสำนักงานบริเวณพุทธภูมิสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) จำนวน 490,000 บาท ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 259 ลำดับที่ 24 (รายละเอียด
แนบท้ายญัตตินี้) 
   รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 

   เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการโอนลด และเพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมสังเวชนียสถาน
และอาคารสำนักงานบริเวณพุทธภูมิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ให้มีความสวยงาม เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  หมวด 4  ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ   
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป  
 

            ขอแสดงความนับถือ 
 
 

   (ลงชื่อ)         กณพ เกตุชาติ             ผู้เสนอ    
          (นายกณพ เกตุชาติ) 
                                                        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบค ุณ ท ่าน ภาวินทร์   ณ พัทลุ ง รองน ายก เทศมนตร ี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด 
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 

ขอเชิญท่านจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
จากเขตเลือกตั้งที ่3 ขอเชิญอภิปรายครับ 

 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ เคารพ    
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
    นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขต
    เลือกตั้งที ่3 กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่จะ 
    อภิปรายในหัวข้อนี้ ณ ตำแหน่งของเลขานุการสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
    นะครับ 
 



๓๗ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  ขอบคุณครับ ในหัวข้อนี้กระผมต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ที่เห็นความสำคัญของสังเวชนียสถาน หรือที่เรียกว่า สถานที่จำลองในพุทธภูมิ      
    ซึ่งทราบกันดีว่าเราได้ก่อตั้งขึ้นในสมัยของท่านนายกฯ สมนึก  เกตุชาติ ที่ได้นำ
    พระเดชพระคุณเจ้าคุณใหญ่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้มาเจิมที่เรา
    เรียกสั้น ๆ ว่าสมเด็จพระองค์ใหญ่ที่เป็นที่สักการะในทุ่งท่าลาด ซึ่งหลังจากนั้น     
    ที่ทีมสมนึกได้พ้นจากตำแหน่งไปก็ได้มีสภาพเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา 
    ตั้งแต่ทีมสมนึกเข้ามาดูแลภายในระยะเวลา 2 ปี ก็เริ่มมีการปรับปรุงพัฒนา
    ให้กลับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พุทธภูมิเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
    ของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ว่าได้นะครับ และเป็นสถานที่สำคัญในทุ่งท่าลาด 
    เป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่สำคัญ เป็นสถานที่ดึงดูด
    นักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช ในญัตตินี้ผมต้องกล่าวขอบคุณ    
    ในฐานะของสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ในเขต 3 ต้องขอบคุณ
    ท่านนายกเทศมนตรีฯ ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นายภาวินทร์  ณ พัทลุง 
    และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่เห็นความสำคัญในการปรับปรุงให้เป็นหนึ่งใน
    สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองนครศรีธรรมราช ขอบคุณครับ   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะขออภิปรายอีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราชนะครับ 
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
    รายการใหม่ สำนักการศึกษา เป็นเงิน 490,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
    ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ  23 เสียง 
 
 



๓๘ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำนักการศึกษา เป็นเงิน 490,000.- บาท 
    (สี่แสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 
     ญัตติที่ 7.7 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม 
    เป็นเงิน 188,300.- บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 7.7 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม 
    เป็นเงิน 188,300.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญ       
    ท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    7.7 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 188,300.-บาท 
    (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้         
    นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลง
    ญัตติแทน ครับ 



๓๙ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ 
    ขอเชิญครับ 
 
นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ        
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่ าน              
    กระผมนายวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
        สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 

          17  กุมภาพันธ์ 2566 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบดำเนินงาน  
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
- โครงการส่งเสริมแม่บ้านและเยาวชนจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ  
จำนวน 800,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 800,000 บาท 
ขอโอนลด จำนวน 188,300 บาท 
รวมขอโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 188,300 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 
 



๔๐ 
 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

  - โต๊ะสำหรับประธานบนเวที ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว    
เป็นเงิน 7,500.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่  1/2565  
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน้าที่ 22 ลำดับที่ 6 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
  - เก้าอ้ีสำนักงานสำหรับประธาน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x70x120 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว  
เป็นเงิน 9,800.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพ่ิมเติม   
ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน้าที่ 23 ลำดับที่ 7 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
  - เก้าอ้ีบุนวม ขนาดไม่น้อยกว่า 63x69x95 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,500.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน้าที่ 23 ลำดับที่ 8 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

  - เคาน์เตอร์ สอบถาม 2 ด้าน ขนาด W250xD100xH110 cm จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 
42,500.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1/2566 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน้าที่ 23 ลำดับที่ 9 (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 

  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 
  - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้ งที่  1/2565 ฉบับเพ่ิ มเติม ครั้ งที่  1/2566               
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน้าที่ 23 ลำดับที่ 10 (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน  
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564) 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้าง 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 



๔๑ 
 

  - โครงการติดตั้งเวทีห้องประชุม อาคารศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2.85x4.85 เมตร สูง 17 เซนติเมตร 
จำนวน 1 เวที เป็นเงิน 100,000.-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 
1/2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หน้าที่ 276 ลำดับที่ 1 (ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล)   
     รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 188,300 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืนแปดพัน
สามร้อยบาทถ้วน)(รายละเอียดแนบท้ายญัตติ) 

  เนื่องจากมีเงินงบประมาณเพียงพอสำหรับการโอนลด และไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ 
จึงมีความจำเป็นต้องตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
อิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินโครงการติดตั้งเวทีห้องประชุม อาคารศูนย์ฟ้ืนฟูฯ เพ่ือสำหรับใช้ภายในสำนักงาน
และบริการประชาชน 

   ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ   
โอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                           นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านวงศ์วช ิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
 
 



๔๒ 
 

   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
 รายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 188,300.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น
 แปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 22 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
   
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง  2  เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ กองสวัสดิการสังคม เป็นเงิน 188,300.- บาท (หนึ่งแสน     
    แปดหม่ืนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 
     ญัตติที่ 7.8 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ 
    เป็นเงิน 97,200.- บาท (เก้าหม่ืนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 7.8 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ 
    เป็นเงิน 97,200.- บาท (เก้ าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน ) ขอเชิญ             
    ท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 



๔๓ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    7.8 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี     
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการเจ้าหน้าที่     
    เป็นเงิน 97,200.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ดังจะขอกราบเรียน
    ต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
         สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถ.ราชดำเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
         จ.นครศรีธรรมราช  80000 

         17  กุมภาพันธ์  2566 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566   .                            
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  โอนลด 
     แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 211,602,100.- บาท 

คงเหลือ 142,416,724.72 บาท ขอโอนลด จำนวน 97,200.- บาท 
 รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 97,200.- บาท (เก้าหม่ืนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)  

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป 
 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ จำนวน 43,500.- บาท 
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน จำนวน 43,500. - บาท 

(รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวนครั้งที่ 1/2565 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566) 
(จัดซื้อตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2565) 

 



๔๔ 
 

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ จำนวน 53,700.- บาท  
1. ตู้บานเลื่อนกระจก มีขนาด (W x D x H) ไม่น้อยกว่า 120 x 40 x 85 ซม.จำนวน 3 ตู้            

ตู้ละ 4,500.- บาท จำนวน 13,500.- บาท  (ไม่ใช้สำหรับบริการสาธารณะ) (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
2. ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 6 ตู้ ตู้ละ 6,700.- บาท จำนวน 40,200.- บาท (ไม่ใช้

สำหรับบริการสาธารณะ) (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 
2565)  

 รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 97,200.- บาท (เก้าหม่ืนเจ็ดพันสองร้อย              
บาทถ้วน) (รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้) 

 เนื่องจากมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการโอนลด และเพ่ือให้มีครุภัณฑ์เพียงพอในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่   

ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ                      
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ประธานสภาเทศบาล    ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น   
    รายการใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 97,200.- บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
    บาทถ้วน) ขอได้โปรดยกมือ 



๔๕ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
   
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราช งดออกเสียง 1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 97,200.- บาท (เก้าหม่ืนเจ็ดพัน
    สองร้อยบาทถ้วน) 
 
     ญัตติที่ 7.9 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักการประปา 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 7.9 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง     
ประธานสภาเทศบาล  คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักการประปา 
    ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    7.9 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักการประปา กระผมขออนุญาตมอบหมาย
    ให้นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช         
    ได้แถลงญัตติแทน ครับ 



๔๖ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ 
    ขอเชิญครับ 
 
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่ าน              
    กระผมนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
 

                                     สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถ.ราชดำเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
         จ.นครศรีธรรมราช  80000  

            17  กุมภาพันธ์  2566 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
        สำนักการประปา  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

  แผนงานการพาณิชย์ กิจการประปา 
  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 349,400 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
ข้อความเดิม 

  4) เครื่องพิมพ์แบบพกพา แบบไร้สาย จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท  
  จำนวน 150,๐๐๐ บาท 
  - หน่วยความจำภายใน 128 MB (Flash), 128 MB (RAM) 
  - หน้ากว้างในการพิมพ์ 2.9 นิ้ว/7.73 มิลลิเมตร พิมพ์ต่อเนื่อง  

- รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้าที่ 392 ลำดับที่ 213 
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 



๔๗ 
 

  ข้อความใหม่ 

  4) เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา แบบไร้สาย จำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000 บาท 
จำนวน 150,๐๐๐ บาท  

  - ความละเอียดในการพิมพ์ : 203 dpi/8 dot mm 
  - หน่วยความจำ (Memory) : 256 MB (Flash), 128 MB (RAM) 

- รายการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 
  ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2566 หน้าที่ 25 ลำดับที่ 15 
- จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 

 เนื่องจากสำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
คำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือให้สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ และเพ่ือให้สามารถจัดซื้อได้
ตามท่ีมีจำหน่ายในท้องตลาด  

 ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29        
“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  
   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
   
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  



๔๘ 
 

     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
    2566 สำนักการประปา ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง  1  เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2566 สำนักการประปา 
 
     ญัตติที่ 7.10 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคม 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 7.10 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง     
ประธานสภาเทศบาล  คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคม 
    ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

 
 



๔๙ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    7.10 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ   
    รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคม กระผมขออนุญาต
    มอบหมายให้นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช         
    ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ  
    ขอเชิญครับ 
 
นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่ าน              
    กระผมนายวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช     
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
                                                                        สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

               ถ.ราชดำเนิน  ต.คลัง  อ.เมืองนครศรีธรรมราช 
            จ.นครศรีธรรมราช  80000 

       17  กุมภาพันธ์  2566 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
        กองสวัสดิการสังคม  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 



๕๐ 
 

ข้อความเดิม 
  - โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x1.20x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,800.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 417 ลำดับที่ 74  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
  ข้อความใหม่ 
  - โต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 60x120x75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 4,800.-บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 417 ลำดับที่ 74  
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
  เนื่องจากกองสวัสดิการสังคมได้ใส่ขนาดครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน) ผิดพลาด จึงมีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     
 ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 3867 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  
   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
   
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านวงศ์วช ิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  



๕๑ 
 

     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติ
    แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
    2566 กองสวัสดิการสังคม ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง   1   เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคม 
 

     ญัตติที่ 7.11 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มงบประมาณ
    รายจ่ายเงินอุดหนุนค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง โรงสูบน้ำท่าใหญ่ 
    ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักการประปา 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่  7.11 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเพ่ิม
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง  
    โรงสูบน้ำท่าใหญ่ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    สำนักการประปา ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 

 



๕๒ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    7.11 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุน  
    ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง โรงสูบน้ำท่าใหญ่ ให้แก่การไฟฟ้า
    ส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนั กการประปา กระผมขออนุญาต             
    มอบหมายให้นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช       
    ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ขอเชิญท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ   
 
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่ าน              
    กระผมนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
              

        สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
         ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง 
        จ. นครศรีธรรมราช 80000   

        117  กุมภาพันธ์  2566 

เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนค่าขยายเขตระบบจำหน่าย
 ไฟฟ้าแรงสูงโรงสูบน้ำท่าใหญ่ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักการประปา 

เรียน ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบเพ่ิมงบประมาณจ่ายเงินอุดหนุนค่าขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงโรงสูบน้ ำท่ าใหญ่  ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 
108,318.86 บาท (หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์) 

  ตามที่สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ให้ความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนค่าขยายเขตระบบ
จำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง โรงสูบน้ำท่าใหญ่  ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 
1,075,589.57 บาท ในสมัยประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี       
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติให้เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จ่ายเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 12 มกราคม 
2566 ไปแล้วนั้น 



๕๓ 
 

  เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือที่ มท 5311.18/นศ.(บค)
0096/2566 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 แจ้งค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าดังกล่าว         
จากจำนวนงบประมาณเดิม 1,075,589.57 บาท เป็นงบประมาณ 1,183,908.43 บาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจำนวน 
108,318.86 บาท โดยให้เหตุผลว่าไม่สามารถจัดซื้อหม้อแปลงชนิดเดิมได้ในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น
หม้ อแปลงชนิ ดใหม่  ซึ่ งมี คุณสมบั ติ ที่ สามารถป้ องกันกระแสลั ดวงจรได้ สู งกว่ าเดิ ม (รายละเอียด                    
ตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้) 

  ดังนั้น สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอความเห็นชอบเพ่ิมงบประมาณ
จ่ายเงินอุดหนุนค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงโรงสูบน้ำท่าใหญ่ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
นครศรีธรรมราช จำนวน 108,318.86 บาท (หนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์)        
เพ่ือจะได้ดำเนินการขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป   

  ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 67 ทวิ ประกอบมาตรา 67 บัญญัติว่า “การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับ   
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว”  

  ขอได้ โปรดนำเสนอต่อที่ ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณ า                
ให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
                  ขอแสดงความนับถือ 

        
              ลงชื่อ        กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 

                                                        (นายกณพ   เกตุชาติ) 
              นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 

 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช    
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ  
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบเพ่ิม
    งบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง            
    โรงสูบน้ำท่าใหญ่ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช  
    สำนักการประปา ขอได้โปรดยกมือ ครับ 



๕๔ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง 1  เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  เพิ่มงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 
    โรงสูบน้ำท่าใหญ่ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    สำนักการประปา 
 
     ญัตติที่ 7.12 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุญาตกู้เงินเบิกเงินเกินบัญชี
    จากธนาคารออมสิน เป็นเงิน 50,000,000.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 
    สถานธนานุบาล 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 7.12 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุญาตกู้เงินเบิกเงินเกิน
ประธานสภาเทศบาล  บัญชีจากธนาคารออมสิน เป็นเงิน 50,000,000.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 
    สถานธนานุบาล ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 
นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    7.12 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุญาตกู้เงินเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน    
    เป็นเงิน 50,000,000.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) สถานธนานุบาล ดังจะ
    ขอกราบเรียน ต่อไปนี้ 



๕๕ 
 

ญัตต ิ
 

 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
                                                                                   ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง 
                จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000  

                                                                  8  กุมภาพันธ์  2566 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน   

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุญาตให้สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กู้เงินเบิกเงิน    
เกินบัญชีจากธนาคารออมสิน เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ เป็นเงิน  50,000,000.-บาท    
(ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ด้วยเหตุผล เนื่องจากในขณะนี้สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีเงินทุน
หมุนเวียนคงเหลือ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นจำนวนเงิน 21,307,736.61 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสน
เจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) คาดว่าจะไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ประชาชน จึงเห็นควร     
หาแหล่งเงินทุนเพ่ิม เพ่ือเป็นการป้องกันการขาดสภาพคล่องและเพ่ือมิให้ประชาชนผู้ใช้บริการเดือดร้อน  
เนื่องจากสถานธนานุบาลเป็นกิจการเทศพาณิชย์ของเทศบาลมีไว้เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้กู้เงินโดยเสี ย
ดอกเบี้ ยต่ำ โดยจะขอกู้ เงินจากธนาคารออมสิน เพ่ือใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ เป็นเงิน  
50,000,000.-บาท  (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  คิดอัตราดอกเบี้ย ดังนี้ 
 1. กรณีคงเงินฝากไว้กับธนาคาร (ไม่ได้นำมาเป็นหลักประกัน) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เท่ากับ 
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประเภทประจำ 12 เดือน + 1.00% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.875% ต่อปี + 
1.00% ต่อปี = 1.875% ต่อปี) 
 2 . ก รณี ไม่ มี ห ลั ก ป ระกั น  อั ต ร าด อก เบี้ ย เงิน กู้   เท่ ากั บ  MOR – 3.345% ต่ อ ปี                        
(ปัจจุบัน MOR 6.245% ต่อปี – 3.345% ต่อปี = 2.90% ต่อปี)  

 อนึ่ง  ขอแสดงฐานะการเงินของสถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สิ้นสุด ณ วันที่   
7  กุมภาพันธ์  2566  ให้ทราบดังนี้ 

ทรัพย์สิน 
 1.  เงินสดคงเหลือในมือ                             จำนวนเงิน             147,656.98  บาท 
 2.  เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน)     จำนวนเงิน               54,473.99  บาท 
 3.  เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์)         จำนวนเงิน               10,646.36  บาท
 4.  เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์)          จำนวนเงิน                 5,666.59  บาท
 5.  เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) จำนวนเงิน                 4,372.87  บาท
 6.  ทรัพย์รับจำนำคงเหลือทั้งสิ้น 12,956 ราย   จำนวนเงนิ      310,347,500.00  บาท
 7.  ทรัพย์หลุดจำนำเดือน ส.ค. 65 จำนวน 113 ราย จำนวนเงิน    1,853,300.00  บาท 

                    รวมยอดทรัพย์สินคงเหลือทั้งสิ้น จำนวน      312,423,616.79  บาท 



๕๖ 
 

     หนี้สิน 
 1. เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีธนาคารออมสิน                   จำนวนเงิน 50,000,000.00  บาท 
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  MOR – 3.745 ต่อปี (ปัจจุบัน MOR = 6.245) หากอัตราดอกเบี้ยซึ่งคิดคำนวณ
จากดอกเบี้ย MOR ตามประกาศของผู้ให้กู้ลบร้อยละ 3.745 ต่อปี ต่ำกว่าร้อยละ 2.90 ผู้กู้ตกลงชำระ
ดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.90 ต่อปี   
 2. เงินกู้กองทุนบำเหนจ็บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวนเงิน 29,247,040.17 บาท   
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.00% ต่อปี   

                                     รวมยอดหนี้สินทั้งสิ้น จำนวนเงิน  79,247,040.17 บาท 
การดำเนินกิจการสถานธนานุบาล  ผลประกอบการมีทรัพย์สินหมุนเวียนมากกว่าหนี้สิน  เป็นจำนวนเงิน 
233,176,576.62  บาท 

  ดังนั้ น เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขออนุญาตให้สถาน ธนานุบาลเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช กู้ เงินจากธนาคารออมสิน เพ่ือใช้ เป็ น เงินทุนหมุนเวียนในการรับจำนำ เป็น เงิน  
50,000,000.-บาท  (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  โดยถือปฏิบัติตาม ดังนี้ 
  1. พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 66 วรรคสอง 
  2.คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 64/2555  สั่ง  ณ  วันที่  31  มกราคม  2555   เรื่อง การมอบอำนาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและเมืองพัทยา กู้เงินภายใต้กรอบวงเงินจำนวน 50 ล้านบาทถ้วน  โดย
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชก่อน จึงจะดำเนินการขออนุมัติจาก    ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

                                                       (ลงชื่อ)       กณพ   เกตุชาติ           ผู้เสนอ 
                                                                   (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                                          นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านกณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
ประธานสภาเทศบาล   ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ 



๕๗ 
 

     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุญาต
    ให้กู้เงินเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน เป็นเงิน 50,000,000.- บาท 
    (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) สถานธนานุบาล ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23  เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
   
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบอนุญาต 
ประธานสภาเทศบาล  ใหกู้้เงินเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน เป็นเงิน50,000,000.- บาท 
    (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) สถานธนานุบาล 
 
     ญัตติที่ 7.13 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายหนี้สูญจาก
    บัญชีลูกหนี้ค่าน้ำประปา สำนักการประปา 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไป ญัตติที่ 7.13 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายหนี้สูญ
ประธานสภาเทศบาล  จากบัญชีลูกหนี้ค่าน้ำประปา สำนักการประปา ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญ ครับ 

 
 



๕๘ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    7.13 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ค่าน้ำประปา  
    สำนักการประปา กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ ท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์    ขอเชิญท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติ ขอเชิญครับ  
  
นายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ  ทุกท่ าน              
    กระผมนายอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ให้แถลงญัตติต่อ       
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
                 สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    
                 ถนนราชดำเนิน  ตำบลคลัง  อำเภอเมือง
                 จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

            14  กุมภาพันธ์  2566 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ค่าน้ำประปา 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ค่าน้ำประปา จำนวน 29 ราย  
รวมเป็นเงิน 61,043.75 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) 

  ตามที่งานจัดเก็บรายได้  สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้ดำเนินการติดตาม
เร่งรัดหนี้ค้างชำระ โดยการลงพ้ืนที่ติดตามเชิงรุกและการแจ้งเตือนทางไปรษณีย์ ทำให้จำนวนลูกหนี้ค้างชำระ     
ที่ถูกระงับการใช้น้ำ มีการชำระยอดค้างชำระ จำนวน 92 ราย (จำนวนบิล 488 ฉบับ) เป็นเงิน 99,157.87 บาท 
(ตามบัญชีลูกหนี้ค้างชำระที่แนบมาด้วยแล้ว)  และจากการติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปาที่ผ่านมา พบว่ามี
ลูกหนี้ค้างชำระตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 - 2555 ซึ่งลูกหนี้จำนวนดังกล่าว งานจัดเก็บรายได้มีการ
ดำเนินการติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจากพบปัญหาและอุปสรรคดังนี้ 
  1. ผู้ใช้น้ำเสียชีวิต และมิอาจติดต่อทายาทผู้รับมรดกได้ 
  2. ผู้ใช้น้ำไม่อยู่ในพื้นท่ี  และไม่สามารถติดต่อได้  
  3. บ้านหรือตัวอาคารถูกรื้นถอน และไม่สามารถติดต่อผู้ใช้น้ำได ้



๕๙ 
 

ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ     
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 97                     
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่าสิบปีขึ้นไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด 
และได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 
  (1) เร่งรัดติดตามให้มีการชำระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจากลูกหนี้กลายเป็น
บุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชำระหนี้ได้ หรือกฎหมายมิได้เปิดช่องให้กระทำได้ 
  (2) กรณีที่ลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมรดกต้องเป็นบุคคล            
ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับท่ีได้ระบุไว้ใน (1) 
  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 4772 ลงวันที่  23 ธันวาคม 
2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการจำหน่ายหนี้สูญ ให้ดำเนินการดังนี้ 
  (1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
  (2) การจำหน่ายหนี้สูญตามข้อ (1) ให้กระทำได้เมื่อได้ดำเนินการแล้วตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   2.1 ได้มีการสำรวจลูกหนี้ค้างชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และรายได้อ่ืนๆ 
ตลอดจนลูกหนี้ต่างๆ อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนลูกหนี้ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ตามที่กฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่งการกำหนด 
   2.2 ได้มีการเร่งรัดติดตามให้มีการชำระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจาก
ลูกหนี้กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินที่จะเรียกชำระหนี้ได้ หรือด้วยเหตุอื่น 

  ดังนั้น สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลนคร      
นครศรีธรรมราช ในการตัดจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ค่าน้ำประปา จำนวน 29 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น  
61,043.75 บาท (หกหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เนื่องจากเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่าสิบปี
และเสียชีวิตไม่สามารถสืบหาทายาทเพ่ือชำระหนี้ได้ และไม่สามารถติดตามเร่งรัดให้ชำระหนี้ได้  (รายละเอียด
แนบท้ายญัตตินี้)   

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
     ลงชื่อ       กณพ  เกตุชาติ      ผู้เสนอ 
        (นายกณพ  เกตุชาติ) 

         นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 



๖๐ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่านอนุสรณ์  พงษ์เกษมพรกุล รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด    
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    เขตเลือกตั้งที่ 3 ขอเชิญอภิปรายครับ 
 
นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ เคารพ    
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
    นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จาก
    เขตเลือกตั้งที่ 3 ก่อนอ่ืนกระผมขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราช ที่ได้กรุณาอนุญาตให้กระผมได้อภิปรายสนับสนุนในญัตตินี้
     ประการแรก เรื่องการตัดหนี้สูญ คือระบบบัญชีสากลทั่วไปทรัพย์สินเท่ากับ
    หนี้สินและทุน การที่ฝ่ายบริหารโดยท่านอนุสรณ์ เดชเดโช รองายกเทศมนตรีฯ 
    และพนักงานเทศบาลฝ่ายบัญชี ได้เข้าไปสะสางบัญชีอันนี้ผมขอชื่นชมนะครับ 
    ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 – 2545 ถึงแม้จำนวนที่จะตัดเป็นหนี้สูญในครั้งนี้ไม่มาก 
    จำนวนลูกหนี้ 29 ราย เป็นเงิน 61,043.75 บาท แต่แสดงให้ถึงการเอาใจใส่    
    เข้าไปดูบัญชีซึ่งมีความเก่าแก่ ทำให้บัญชีดูดีขึ้นมา แต่แสดงถึงการเอาใจใส่ 
    การสะสางหนี้จะทำให้บัญชีดูดีขึ้นบ้าง แต่ขอชื่นชมในการเอาใจใส่ และอีก
    ประเด็นจะเห็นว่าในญัตติที่ 7.12 ของสถานธนานุบาล จะมีการแสดงบัญชี
    ให้เห็น ถ้าหากสำนักการประปามีการแจ้งบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน เพ่ือให้
    สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ 20 คน ที่เป็นสมาชิกในปีแรก 
    จะได้มีข้อมูลเพ่ิมเติมในการพูดเช่นเดียวกับของสถานธนานุบาลว่ามีทรัพย์สิน      
    มีหนี้สินเท่าไหร่ จะเป็นการดีนะครับ และอีกอย่างคือจุดเด่นของประปา
    เทศบาล คือเราเป็นเทศบาลเดียวที่มีประปาเป็นของตนเองที่ตกทอดมาจาก
    ท่านนายกฯ สมนึก  เกตุชาติ และเรายังคงรักษาได้จนถึงปัจจุบัน แม้ว่าจะมี
    กำไรน้อย ในปัจจุบันกระผมไปได้ข้อมูลมาจากพนักงานเทศบาลฝ่ายบัญชีว่า 
    10 คิวแรก เทศบาลเก็บ 2 บาท และประปาส่วนภูมิภาค 10 คิวแรก เก็บ 
    10.20 บาท คิดเป็น 5 เท่าโดยประมาณ เพราะฉะนั้นการบริการที่อาจจะ
    มีน้ำขุ่นไปบ้าง ท่อแตกไปบ้าง แต่จากการการที่ราคาต้นทุนที่เทศบาล    
    โดยท่านนายกเทศมนตรีฯ ทำได้ในต้นทุนที่ต่ำ เค้าจะให้อภัยได้ถ้าหากเรา
    นำตัวเลขนี้ไปแสดงให้เห็นระหว่าง 2 บาท กับ 10.20 บาท ในเบื้องต้น     
    นี่คือจุดเด่นของเทศบาลครับ กระผมขออภิปรายสนับสนุนเพียงเท่านี้ครับ 
    ขอบคุณครับ 



๖๑ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดจะขอ
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายอีกหรือไม่ขอเชิญครับ 
     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราช นะครับ     
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบอนุมัติจำหน่าย
    หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ค่าน้ำประปา สำนักการประปา ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ   สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดออกเสียง  1 เสียง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ เห็นชอบจำหน่าย
ประธานสภาเทศบาล  หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ค่าน้ำประปา สำนักการประปา 
 
     ญัตติที่ 7.14 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทำ
    หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ สำนักการศึกษา 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปญัตติที่ 7.14 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบการ
ประธานสภาเทศบาล  จัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้ เรียนสู่ความเป็นเลิศ  สำนักการศึกษา ขอเชิญ    
    ท่านกณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อ
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 



๖๒ 
 

นายกณพ   เกตุชาติ   กราบเรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่    
    ๗.14 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน       
    สู่ความเป็นเลิศ สำนักการศึกษา กระผมขออนุญาตมอบหมายให้นายภาวินทร์  
    ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทนครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
ประธานสภาเทศบาล  ได้แถลงญัตติขอเชิญครับ   
 
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
    นายภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชให้แถลงญัตติต่อสภา
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
        

ญัตต ิ
 

        สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
        ถ.ราชดำเนิน  ต.คลัง  อ.เมือง 
        จ.นครศรีธรรมราช 80000 

           6  กุมภาพันธ์  2566 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
ของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 2 โรงเรียน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย
  1. โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ 
ระดับประถมศึกษา หลักสูตร MEP (Mini English Program)    
  2. โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์  หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร SMP (Science Mathematics Program) 

 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เป็น “สถานศึกษาที่มีการจัด
การศึกษาลักษณะพิเศษ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยกำหนดขั้นตอน/แนวทางการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้ เรียน 



๖๓ 
 

สู่ความเป็นเลิศ และเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อม 
ของสถานศึกษาที่จะจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและได้ดำเนินการตามขั้นตอนการประเมิน
ความพร้อมตามรายละเอียดผลการประเมินฯ ที่แนบมาพร้อมญัตตินี้ 

                   ดังนั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เพ่ือดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  
ของสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 2 โรงเรียน 2 หลักสูตร และจัดทำ
ประกาศต่อไป 

  ทั้งนี้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว1324 
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่องแนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับผู้ เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับ 
การบริหารงานทั่วไปสำหรับสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน  
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเป็น “สถานศึกษาที่มีการจัด
การศึกษาลักษณะพิเศษ” ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 (เพ่ิมเติม) 

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  

            ขอแสดงความนับถือ 
 
 

   (ลงชื่อ)         กณพ เกตุชาติ             ผู้เสนอ    
          (นายกณพ เกตุชาติ) 
                                                        นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 
นายภาวินทร์  ณ พัทลุง   ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ในวันนี้กระผมขออนุญาตให้มีผู้เข้าร่วม
รองนายกเทศมนตรีฯ  ประชุม 2 ท่าน คือท่านไสว  โพธิ์วิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 
    และท่านพิเชษฐ์  คงช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านภาวินทร์  ณ พัทลุง รองนายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
     ในญัตตินี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด 
    จะขออภิปราย ขอเชิญครับ      



๖๔ 
 

     ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ท่านใดจะขออภิปรายเป็นอย่างอ่ืนอีก กระผมขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล
    นครนครศรีธรรมราชนะครับ 
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด เห็นชอบการจัดทำ
    หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  สำนักการศึกษา ขอได้โปรดยกมือ ครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใด ไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้  เห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาล  การจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ สำนักการศึกษา 
 
     ญัตติที่ 7.15 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
    เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. .....            
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปญัตติที่  7.15 ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่าง
ประธานสภาเทศบาล  เทศบัญญั ติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง สุ สานและฌาปนสถาน          
    พ.ศ. ............. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอเชิญท่านกณพ  เกตุชาติ 
    นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติต่อสภาเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช ขอเชิญครับ 
 



๖๕ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในญัตติที่ 
    7.15 ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร     
    นครศรีธรรมราช เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ............. กองสาธารณสุข
    และสิ่งแวดล้อม นี้ กระผมขออนุญาตมอบหมายให้ท่านวงศ์วชิร   โอวรารินท์     
    รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้แถลงญัตติแทน ครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณท่ านนายก เทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านวงศ์วชิร  โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
    ได้แถลงญัตติขอเชิญครับ 
 
นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม   
    นายวงศ์วชิร  โอวรารินท์  รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้รับ      
    มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชให้แถลงญัตติต่อ        
    สภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดังจะขอกราบเรียนต่อไปนี้ 
 

ญัตต ิ
    สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

        ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมือง 
        จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

                             16  กุมภาพันธ์ 2566 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน 
        พ.ศ. ................  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช             
เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ................ 

  เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2482 
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติ
สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 ได้ประกาศใช้ และตามมาตรา 11 กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ใบอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม และเป็นการสมควรยกเลิกเทศบัญญัติ                 
เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2482 จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้  
(รายละเอียดแนบท้ายญัตตินี้)     



๖๖ 
 

ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน                
พ.ศ. 2528 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย                  
ประกอบกับ มาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติ ม (ฉบับที่ 14)                       
พ.ศ. 2562   

  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
   
                   ลงชื่อ     กณพ   เกตุชาติ         ผู้เสนอ 

                                                       (นายกณพ   เกตุชาติ) 
                                             นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอขอบคุณ ท ่าน วงศ์วชิร  โอวรารินท์   รองนายก เทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล  นครนครศรีธรรมราช  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  

     ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
    สภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม
    จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
    รวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น     
    กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ
    แปรญัตติ 
     การพิจารณาในญัตติที่  7.15 ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ            
    ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน     
    พ.ศ. ............. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
    จะเสนอการพิจารณาเป็น  สามวาระรวดเดียว หรือจะพิจารณาเป็นสามวาระ 
    เชิญครับ  
     ขอเชิญท่านปรีชา  พฤกษไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    จากเขตเลือกตั้งที ่3 เสนอครับ 



๖๗ 
 

นายปรีชา  พฤกษไพบูลย์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม      
    นายปรีชา  พฤกษไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขต
    เลือกตั้งที่ 3 ขอเสนอให้มีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์  ขอผู้รับรองตามที่ท่านปรีชา  พฤกษไพบูลย์ เสนอด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล   
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่เคารพ   
เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับรองถูกต้อง ๒ ท่าน คือ  
  1.นายปริญญา  ไชยแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช      

จากเขตเลือกตั้งที ่2 
2.นายอุดุมศักดิ์  ศรีตุลาการ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

จากเขตเลือกตั้งที ่2 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน
    หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ นะครับ 
     สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ท่านใดเห็นชอบให้มีการ
    พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง สุสานและ         
    ฌาปนสถาน พ.ศ. ............. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สามวาระรวดเดียว 
    ผู้ใดเห็นชอบอนุมัติขอได้โปรดยกมือครับ 
   
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  
  
 



๖๘ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ประธานสภาเทศบาล  ประสงคท์ีจ่ะอภิปราย ได้โปรดยกมือครับ     
     เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในวาระท่ี 1 กระผม 
    จะปิดการอภิปราย และจะทำการขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาล นะครับ 

ขอมติเห็นชอบให้รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ............. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ขอได้โปรด
ยกมือครับ 

 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23  เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง  1  เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 



๖๙ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ วาระท่ีสอง 
ประธานสภาเทศบาล  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก

สภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม    
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยใหป้ระธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแปรญัตติ ขอได้โปรดยกมือครับ  
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแปรญัตติ กระผมจะขอมติจาก

ที่ประชุมสภาแห่งนี้ นะครับ 

     ขอมติเห็นชอบในขั้นแปรญัตติ วาระที่ 2 (ท้ังฉบับ) นะครับ ผู้ใด
    เห็นชอบอนุมัติในขั้นแปรญัตติวาระที่สอง (ท้ังฉบับ) 
     สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติในขั้นแปรญัตติ ขอได้
    โปรดยกมือครับ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล   
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าวาระท่ี 2 ผ่านนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล   ต่อไปจะขอมติในขั้นรับความเห็นชอบในวาระท่ี 3 (ทั้งฉบับ) 
     สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
    ขอได้โปรดยกมือครับ 
 



๗๐ 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
เลขานุการสภาเทศบาล  ขณะนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชอยู่ครบองค์ประชุม 
    มีมตเิห็นชอบ 23 เสียง 
 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดไม่เห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชไม่เห็นชอบ ไม่มีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดงดออกเสียง 
ประธานสภาเทศบาล  ขอได้โปรดยกมือ 
 
 

นายจิณณ์ชยุต  สาราพฤษ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรธีรรมราชงดออกเสียง 1 เสยีง ครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชแห่งนี้ ได้ มีมติ
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง สุสาน
    และฌาปนสถาน พ.ศ. ....... กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อสภา
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราชในวันนี้ ขอเชิญครับ 
     ขอเชิญท่านอนุสรณ์  เดชเดโช สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    จากเขตเลือกตั้งที่ 4 เสนอ ครับ 
      
นางอนุสรณ์  เดชเดโช   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน        
    นางอนุสรณ์  เดชเดโช สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขต
    เลือกตั้งที่ 4 ดิฉันได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนนคอนกรีต
    จากผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที่  7 ว่าถนนสายห้วยมะขามไปจนถึงชลประทาน         
    ซึ่งปัจจุบันนี้กำลังได้ดำเนินการก่อสร้างอยู่ใกล้จะแล้วเสร็จแล้ว ถนนสายนี้
    เป็นถนนที่เป็นทางระบายการจราจรที่แออัดนะคะ เป็นการระบายจากทาง
    เบญจมฯ เข้ามาหรือว่าจากทางถนนต่าง ๆ ที่สายใกล้ๆ ช่วงเช้าช่วงการไป



๗๑ 
 

    โรงเรียนอะไรเหล่านั้นนะคะ ทีนี้หลังจากต่อจากถนนสายนั้นนะคะ มาถึง
    ถนนสายเทวบุรี จดเทวบุรีมันเป็นทางอีกประมาณ 80 กว่าเมตร ซึ่งอยู่ใน
    ความดูแลของเทศบาลนครศรีธรรมราช เพ่ือความสะดวกและเพ่ือให้มีการ
    ใช้ถนนด้วยความปลอดภัย และเป็นการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้าน
    ก็ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มาโดยมีชาวบ้านลงลายมือชื่อสนับสนุน
    และขอมายังท่านนายกเทศมนตรีฯ ของเราเพ่ือให้ช่วยดำเนินการก่อสร้าง
    ต่อจากถนนสายที่กำลังก่อสร้างนั้น เพ่ือให้แล้วเสร็จและเราจะได้ใช้ได้ด้วย
    ความสะดวก ซึ่งถนนสายนี้ได้มีการเข้าแผนพัฒนาตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2565 
    ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีการหยิบยกข้ึนมา ดังนั้น ดิฉันมีความรู้สึกว่าถ้าจะรอให้
    มีการหยิบยกกว่าจะได้ดำเนินการมันก็จะไม่ทันนะคะ จะทำให้เกิดความ
    เดือดร้อนแก่ชาวบ้าน ดิฉันจึงได้นำคำร้องจากผู้ใหญ่บ้านนั้น เพ่ือนำมาเสนอ
    ต่อท่านประธานสภาเทศบาลเพ่ือฝากเรียนไปถึงท่านนายกเทศมนตรีฯ และ
    ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยดำเนินการอย่างรวดเร็วด้วย 
    ขอบคุณมากค่ะ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ไม่ทราบว่ามีหนังสือหรือไม่ครับ เชิญครับ ผมอนุญาตครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นางอนุสรณ์  เดชเดโช   มีค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ เคารพ    
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติ ผมต้องขอขอบคุณ      
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านอนุสรณ์  เดชเดโช จากเขตเลือกตั้งที่ 4 นะครับ   
    ที่ได้นำปัญหาข้อเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเข้าสู่กระบวนการของสภา
    เทศบาลและกระบวนการทำงานของเทศบาลต่อไป ในเรื่องนี้ผมขอมอบ
    สำนักการช่างได้ดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและให้ทันการกับความเดือดร้อน
    ของพ่ีน้องประชาชนต่อไปครับ ขอขอบคุณครับ  
 



๗๒ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชใน
    วันนี้อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ  
     ขอเชิญ ร้อยโท วิโรจน์ วรรณกุล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
    จากเขตเลือกตั้งที่ 4 ครับ 
 
ร้อยโทวิโรจน์  วรรณกุล    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม    
    ร้อยโท วิโรจน์  วรรณกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขต
    เลือกตั้งที่ 4 กระผมมีเรื่องที่จะเรียนให้ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ทราบผ่านไปยัง
    นายกเทศมนตรีฯ และผู้บริหารดังต่อไปนี้ ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่ท่าน
    นายกเทศมนตรีฯ เข้ามาบริหารเทศบาล ได้รับคำติชมจากชาวบ้านในเขตเทศบาลนคร
    นครศรีธรรมราชเป็นอย่างมากนะครับ แต่มีเรื่องบางเรื่องที่เขาฝากมาในเขต
    เลือกตั้งที่ 4 ผมก็จะมาคุยให้ผู้บริหารและผ่านท่านประธานสภาเทศบาลไป นะครับ  
     เรื่องที่ 1 เรื่องซอยหลังโรงเรียนสันติธรรม อันนี้ผมขอรูปเป็นประกอบ
    นะครับ มีรูปประกอบนะครับ ซอยหลังโรงเรียนสันติธรรมได้มีการก่อสร้าง
    ไปก่อสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ไม่ทราบว่าตรวจรับงานกันหรือยัง ผมก็
    ไม่ทราบ ต้องการสอบถามฝ่ายบริหารนะครับ เพราะว่าถนนเส้นนี้ไปทำแล้ว
    มันเกิดมีปัญหานะครับ ในการเทคอนกรีตยกระดับขึ้นมา เพราะว่าน้ำท่วม
    อยู่เป็นประจำถนนเส้นนี้ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ ก็เคยไปดูหลายครั้งแล้ว  
    ได้ยกระดับขึ้นมามันมีครูระบายน้ำเก่าอยู่ พอยกระดับแล้วทำคูระบายน้ำ
    อีกฝั่งหนึ่ง คือมันมีอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วของเก่าและทำของใหม่อีกฝั่งยกระดับ
    ขึ้นมา แต่คูระบายน้ำฝั่งนี้ยังไม่ได้ยกระดับขึ้นมานะครับ แล้วก็เทคอนกรีต
    ไม่ถึงคูระบายน้ำเก่านะครับ คือมีความต่างระดับเกือบ 50 เซนติเมตร 
    ตามที่ผมได้เข้าไปดูนะครับ แล้วผู้รับเหมาก็ได้นำหินไปใส่ที่ไหล่ทางตรงนี้ครับ 
    แล้วหินมันลงไปอยู่ในคูระบายน้ำเก่าไม่สามารถระบายน้ำได้นะครับ ครั้งที่
    ผ่านมาฝนตกมีน้ำท่วมบนถนนซึ่งชาวบ้านแจ้งผมมา เมื่อวันก่อนผมไปกับ 
    ส.ท.ยะโกบ แล้วทางเข้าทางนี้ทางเข้าบ้านนี้เขาก็ถมที่เพ่ือให้รถยนต์เข้าบ้านได้ 
    เพราะมันต่างระดับอยู่ ผมก็ไม่ทราบว่าวิศวกรหรือช่างของเราไปออกแบบ
    กันอย่างไรที่ว่าเทแล้วขาดตอนอยู่ตรงนี้ ทำให้งานไม่ราบรื่น ผมก็ขอฝาก
    ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบช่วยไปแก้ไขหรือหางบประมาณที่ยกคูระบายน้ำ
    มาให้มันเท่าเทียมกับถนนที่เท ๆ อยู่นะครับ และส่วนที่เทห่างอยู่เกือบ   
    30 เซนติเมตรด้วยนะครับ ผมก็ขอฝากไว้เรื่องนี้นะครับ  



๗๓ 
 

     เรื่องที่ 2 เรื่องถนนซอยในเขตเลือกตั้งที่ 4 ผมยกตัวอย่างเช่นใน
    ซอยเปเป้นะครับผมก็ขอว่าลาดยาง คือชาวบ้านขอผมมาผมก็ขอการเขียน
    คำร้องขึ้นมา ได้รับตอบจากช่างว่าเดี๋ยวผมเอาหินคลุกไปใส่ให้ก่อนนะพ่ี  
    เดี๋ยวหลังจากแล้งแล้วผมจะเทลาดยางให้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับ และในซอยตาเยี่ยม
    ทางสมาชิกสภาเทศบาลก็ส่งคำร้องไปเพ่ือซ่อม เพราะว่ามันชำรุด เป็นถนนลาดยาง 
    ได้นำหินคลุกไปใส่ ซึ่งหินคลุกมันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะครับ เมื่อใส่ไปแล้ว
    ไม่เท่าไหร่มันก็กระเด็นก็เป็นหลุมเป็นบ่ออีก ผมต้องการให้ลาดยาง ให้เทศบาล
    ช่วยขอความเมตตาว่างั้นเถอะครับ ให้ช่วยดูเขต 4 ในการลาดยางซอยสั้น ๆ 
    ซอยไม่เกิน 100 เมตร อะไรทำนองนี้ครับ หรือว่าซอยที่ว่ามันมีความจำเป็น
    ที่จะลาดยางเพราะว่าถ้าบอกว่าให้เข้าแผนนะครับ เพราะผมเรียนไปครั้งหนึ่ง
    แล้วว่าถ้าเข้าแผนไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ทำนะครับ ก็ขอความเมตตาจากท่าน 
    ผู้รับผิดชอบ ช่วยเมตตาเขต 4 ด้วย  
     เรื่องที่ 3 เรื่องถนนซอยประชาพัฒนาจุดนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมวันก่อน 
    ท่านภาคภูมิ  แสงแก้ว ได้เสนอในสภาเทศบาลไปครั้งหนึ่งแล้ว และก็มีหัวหน้า
    ส่วนราชการ รองนายกเทศมนตรีฯ ได้ลงไปดูกันหลายคน ชาวบ้านก็ฝาก
    ถามผมมาอีกว่าวันนั้นที่ไปดูแล้วว่าจะแก้ปัญหานะครับ แต่มาวันนี้ก็ผ่านมา
    เป็นเวลาเดือนกว่าๆ เกือบ 2 เดือนแล้วนะครับ ก็ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเขาก็
    ถามผมมาฝากผมเป็นปากเป็นเสียงชาวบ้าน เมื่อเขาฝากผมมาผมก็ต้องมาคุย 
    ว่าจะทำอย่างไรตรงนี้ที่วันก่อนก็ลงไปดูกันแล้วทีห่น้างานนะครับ  
     เรื่องสุดท้ายฝากขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นายฉัตรชัย  
    อรุณสุวรรณกร ในการสำรวจเสาไฟฟ้าในซอยทวดทองประมาณ 22 ต้น
    ที่จะต้องย้ายเสาไฟ ชาวบ้านในซอยนี้ประมาณ 20 เกือบ 30 ปีแล้วที่ต้องการย้าย
    เสาไฟนี้นะครับ มาในเทศบาลชุดนี้ผมก็ได้เขียนคำร้องขึ้นมา ท่านรองฯฉัตรชัย  
    อรุณสุวรรณกร มอบหมายให้ช่างไปสำรวจและกำหนดจุดเรียบร้อยแล้ว 
    และมีหนังสือแจ้งไปยังการไฟฟ้าแล้วผมก็ติดตามยังการไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้า 
    แจ้งว่าจะตั้งงบเพ่ือย้ายเสาไฟที่กีดขวางผิวจราจรอยู่นะครับ บางแห่งเกือบ 
    2 เมตรนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร 
    มา ณ โอกาสนี้ ซึ่งผมได้สอบถามไปยังการไฟฟ้าแล้วได้รับแจ้งว่าไม่นานก็ได้ทำ   
    ขอขอบคุณมาก ขอฝากขอบพระคุณครับ สวัสดีครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ตอบประเด็นข้อ
ประธานสภาเทศบาล  ซักถามครับ  
 



๗๔ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ และ
นายกเทศมนตรีฯ  สภาเทศบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวาระนี้
    เรื่องของซอยหลังโรงเรียนสันติธรรม ซอยเปเป้ ซอยตาเยี่ยม และซอยประชาพัฒนา 
    ขอมอบสำนักช่างได้เป็นผู้ตอบในข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ตอบประเด็นข้อซักถาม ครับ  
 
นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
รองนายกเทศมนตรีฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอ
    กราบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลจากเขตเลือกตั้งที่ 4 ที่ได้กรุณา
    สอบถามถึงความคืบหน้าต่าง ๆ ในการทำงาน ผมขอแยกตอบเป็นกรณีนะครับ 
    ไล่มาจากเรื่องของซอยเปเป้ กับซอยตาเยี่ยม แล้วก็ซอยประชาพัฒนา เนื่องจาก
    เป็นพ้ืนที่บริเวณเดียวกันนะครับ ซอยประชาพัฒนานี้ปัญหาที่ร้องเรียนมา
    วันก่อนที่ทั้งฝ่ายบริหารและสำนักช่าง รวมทั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    ได้ลงพ้ืนที่ร่วมกัน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องระบบรางระบายน้ำซึ่งกองสาธารณสุขฯ
    ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่แต่เนื่องจากติดข้อจำกัดในเรื่องของการเปิดฝาท่อระบายน้ำ 
    จึงได้ประสานมาซึ่งทางสำนักช่างก็ได้ไปกรีดฝาท่อเพ่ือให้ทำการเปิดดูดท่อระบายน้ำ
    ได้อย่างสะดวก จากการสอบถามกองสาธารณสุขฯ ทางกองสาธารณสุขฯ ได้เข้าไป
    ดำเนินการในส่วนตรงนั้นแล้ว ซึ่งต่อเนื่องจากซอยประชาพัฒนาเข้าไป คือจริง ๆ 
    ชาวบ้านจะเรียกตรงนี้ว่าซอยเปเป้นะครับ ซึ่งเมื่อเข้าไปข้างในจะเป็นจุดตั้ง
    เครื่องสูบน้ำซึ่งมีปัญหาน้ำท่วมขังตลอดนะครับ ณ วันนั้นนับมาถึงวันนี้ก็
    ประมาณเดือนกว่า ๆ ที่ได้เข้าไปนะครับ ผมก็เข้าไปพร้อมกับสำนักช่าง ก็ได้
    เรียนให้ทราบว่าถนนก็ชำรุดอยู่มากแต่การชำรุดเป็นการชำรุดในบริเวณกว้าง 
    วันนั้นก็ได้อธิบายกับสมาชิกสภาเทศบาลให้เข้าใจว่าจะเอาหินคลุกไปลงเพ่ือ
    แก้ปัญหาก่อนนะครับ แล้วก็ต้องมีการวางแผนเข้าไปทำการลาดยางทีหลัง
    ซึ่งเราเพ่ิงเลยฤดูฝนมาสักประมาณ 1 เดือน ปัญหาเร่งด่วนของเราจริง ๆ 
    ก็คือการซ่อมหลุมที่อยู่ในถนนสายสำคัญที่มีรถใช้ความเร็วในการสัญจรนะครับ
    แล้วก็หลุมเร่งด่วนจากการซ่อมประปานะครับ จริง ๆ แล้วอยู่ในแผนการ
    ทำงานของสำนักช่าง แต่ผมอยากกราบเรียนว่าขอความกรุณาท่านสมาชิก
    สภาเทศบาลว่าสำนักช่างมีแผนในการเข้าทำงานในทุกเขตเลือกตั้งนะครับ 
    ไม่ได้แบ่งแยกว่าเขต 4 ทำน้อยหน่อย จริง ๆ แล้วเขต 4 ถ้าดูงานก็เข้าไป
    ทำเยอะนะครับ แต่พ้ืนที่เขต 4 ที่เป็นถนนซอยที่มีความชำรุดและก็ยังไม่ได้
    ลาดยางมีเป็นจำนวนมากนะครับ ซึ่งชุดลาดยางชุดใหญ่เราก็มีแค่ชุดเดียว



๗๕ 
 

    ตอนนี้ทางสำนักช่างกำลังวางแผนจะเพ่ิมชุดการทำงานอีก 1 ชุด ซึ่งต้องมี
    การอนุมัติรับคนเพ่ิมเข้ามา เพราะชุดลาดยางชุดใหญ่เรามีแค่ชุดเดียวจริง ๆ 
    นะครับ ออกไปทำงานก็ได้ไม่เกินวันละ 2 จุด เรามีเครื่องจักรก็แค่รถบดก็มี
    อยู่เพียงคันเดียว ซึ่งก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการพยายามเร่งรีบ 
    ตอนนี้ก็มีงานค้างอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างจะมากพอสมควร นอกจากนี้   
    นอกจากชุดเครื่องจักรแล้วก็คนผมอยากกราบเรียนว่าเราก็มีข้อจำกัดใน
    เรื่องของการผลิตยางแอสฟัลท์ เนื่องจากว่าตัวแพล้นตัวเครื่องผสมยางของเรา    
    ซึ่งเป็นระบบออทมิกซ์ มีความชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลามากพอสมควร 
    เราใช้เครื่องนี้มาร่วม 30 ปี มีอัตราการกำลังการผลิตที่ไม่สามารถจะได้
    มากนักนะครับ ซึ่งตอนนี้ทางสำนักช่างกำลังดำเนินการดูรายละเอียดในการ
    ที่จะจัดสร้างแพล้นที่ผสมออทมิกซ์ แอสฟัลท์ติกตัวใหม่ขึ้นมา ซึ่งกำลังพูดคุย
    หารือกันอยู่ และในเบื้องต้นผมทราบจากทางผู้อำนวยการสำนักช่างว่าเรา
    ได้นำเสนอเข้าไปในแผนพัฒนาเทศบาลแล้วนะครับ คงเหลือแต่เรื่องของ
    รายละเอียดแล้วก็อาจจะต้องนำเสนอมาในเทศบัญญัติในปีหน้าต่อไปนะครับ     
    เนื่องจากว่าเป็นส่วนสำคัญในการที่จะได้เร่งรีบดำเนินการ โดยเฉพาะเรื่อง
    การลาดยาง ให้กับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับ 
    หากช่วงนี้อาจจะมีช้าไปบ้าง อะไรไปบ้าง ผมขออภัยมาด้วยนะครับแต่ผม
    ขอให้คำมั่นสัญญาว่าสำนักช่างพยายามเร่งรีบอย่างเต็มที่ ในการทำงานโดย
    พยายามจะแก้ไขปัญหาข้อจำกัดต่าง ๆ ให้ได้นะครับ  
     ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือซอยหลังโรงเรียนสันติธรรม ตรงนี้เป็นงานที่จัดจ้าง
    โดยผ่านระบบ e - bidding ในส่วนของรายละเอียดจริง ๆ แล้วที่ผมทราบนะครับ 
    ตรงนี้ได้มีการตรวจรับงานไปแล้ว ในส่วนของรายละเอียดผมขออนุญาต
    ท่านประธานสภาเทศบาลขออนุญาตให้ท่านผู้อำนวยการสำนักช่าง ท่าน 
    ผอ.ดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์  ได้ชี้แจงในส่วนของรายละเอียดว่าแบบของถนน
    ครอบคลุมไปถึงรางระบายน้ำด้านข้างที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอมา
    หรือไม่ และในการรับงานมีข้อตำหนิอะไรต่าง ๆ  ไปหรือเปล่า ผมขออนุญาตท่าน
    ประธานสภาเทศบาลให้ท่านผู้อำนวยการสำนักช่างได้กรุณาชี้แจง ขอบคุณครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนคร
ประธานสภาเทศบาล  นครศรีธรรมราช ครับ ขอเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักช่าง ครับ  
 
 
 



๗๖ 
 

นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
ผู้อำนวยการสำนักช่าง  ท่านสมาชิกเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม      
    นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์  ผู้อำนวยการสำนักช่าง สำหรับโครงการซอย
    หลังโรงเรียนสัตติธรรม ต้องกราบเรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่าการจัดตั้ง
    โครงการครั้งแรกได้มีการสำรวจออกแบบ ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นของแบบนะครับ 
    ก็จะมีเฉพาะคันผิวถนนกับคูระบายน้ำ 1 ข้าง เนื่องจากคุณระบายน้ำเดิมมีอยู่   
    เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการก็ได้ทำการตรวจรับ        
    แต่ปัญหาที่มันเกิดก็เกิดตามที่ท่านสมาชิกได้นำเสนอนะครับ เนื่องจากการ
    ก่อสร้างถนนมีการยกระดับจากพ้ืนที่เดิมที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มต่ำ มันก็ยังคงเป็น
    พ้ืนที่ลุ่มต่ำอยู่นะครับ ถ้าสมมุติว่าเราจะขอความร่วมมือจากผู้รับจ้างให้ทำการ
    ยกระดับคูระบายน้ำขึ้นมาพร้อมกับถนน ซึ่งจากจากคูระบายน้ำเดิมนั่นแหละครับ
    ก็จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายกับทางผู้รับจ้าง แต่ทางสำนักช่างก็ได้เห็นสภาพ
    ปัญหาแล้วนะครับ ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำการสำรวจ เพ่ือที่จะหาแนวทาง  
    โอนงบประมาณนะครับ อาจจะเป็นงบเหลือจ่ายจากการประมูลโครงการต่าง ๆ 
    มาทำการก่อสร้างในส่วนที่เหลือให้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสมมุติว่าเรา
    ยกขึ้นมาปัญหาพ้ืนที่ดินที่เป็นลุ่มต่ำก็ต้องจำเป็นต้องเจาะด้านข้างของ       
    คูระบายน้ำให้ไหลเข้าคู แต่คูระบายน้ำที่จะยกขึ้นใหม่จะใช้ได้สมบูรณ์เมื่อ
    พ้ืนที่ลุ่มต่ำได้ถมไล่ระดับขึ้นมาใกล้เคียงกับถนนที่ยกขึ้นมานะครับ แต่ถ้า
    สมมุติว่าเร่งรีบในการที่จะดำเนินการ พ้ืนที่ที่ลุ่มต่ำที่เป็นน้ำขังอยู่ก็ไม่สามารถ    
    ที่จะไหลเข้าคูได้ ก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู่กันนะครับว่าได้อย่างเสียอย่างนะครับ 
    ถ้าสมมุติว่าเราไปเสริมยกระดับขึ้นมาพ้ืนที่ลุ่มต่ำที่ฝนตกน้ำก็ไม่สามารถ    
    จะไหลเข้าคูระบายน้ำได้จำเป็นต้องเจาะด้านข้างของคูระบายน้ำ พอเจาะ
    ด้านข้างคูระบายน้ำ น้ำในคูระบายน้ำเต็มคูก็ต้องไหลออกพ้ืนที่ลุ่มต่ำอีก   
    มันก็สุ่มเสี่ยงกันอยู่นะครับ ก็เลยกำลังที่จะพิจารณาให้มันได้ประโยชน์กันทั้ง 
    2 ฝ่ายนะครับ ก็กราบเรียนมาเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะ
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายอีกหรือไมค่รับ ขอเชิญท่านชยากร  ขำคม ครับ  
 
นายชยากร  ขำคม   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียติทุกท่าน 
    กระผมนายชยากร  ขำคม  สมาชิกสภาเทศบาลนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้ง  
    ที่ 2 ขอสั้น ๆ ครับ ผมขอเวลาไม่มากเพราะว่ารู้ว่าเวลาล่วงเลยเที่ยงมาแล้ว 
    สั้น ๆ แต่ผมว่าได้ความหมาย เรื่องของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   



๗๗ 
 

    ผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านนิพนธ์  สายเพลิง ได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อปี พ.ศ. 2557 
    ได้ประสบอุบัติเหตุขับรถไปชนเสาไฟฟ้าที่อำเภอร่อนพิบูลย์ แล้วในตอนนี้ก็เป็น
    ผู้ป่วยติดเตียง และได้สนิทเป็นการส่วนตัวกับผมอยู่ที่ หอพระอิศวร ได้เข้าไป
    รับการรักษาที่โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  25 ที่ผ่านมา 
    เขามีอาการที่จะต้องเปลี่ยนสายฉี่อยู่บ่อย โดยบังเอิญโทรมาหาผม ๆ  ก็อยู่ต่างอำเภอ
    บอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้ว อันนี้ผมต้องขอฝากท่านประธานสภาเทศบาล  
    ผ่านไปยังผู้บริหารว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเจ็บไข้ได้ป่วย เขาโทรมาบอกว่า
    ทนไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนสายฉี่เขา แต่บังเอิญผมก็ไม่ทราบว่าแต่เขาบอกผมว่า
    เป็นหมอ เขาบอกว่าหมอได้เข็นเขามาไว้ที่ห้องแยกโรค ตั้งแต่เวลา 11.40 น. 
    จนถึงบ่ายโมงเขายังไม่ได้เปลี่ยนสายฉี่ ผมก็มีความสนิทส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ 
    ผมก็โทรไปแจ้งว่าขอช่วยหน่อย สรุปว่าไปเปลี่ยนสายท่อฉี่เสร็จ หลังจากนั้นเขา
    บอกว่าเขาจะกลับบ้านแล้วเขาทนไม่ไหวแล้ว ผมก็ไม่ทราบว่าหมอหรือเจ้าหน้าที่
    ได้เข็นเขาไปไว้ในห้องแยกโรคลืมไว้ชั่วโมงกว่า นี่เป็นสิ่งที่น่าวิตกนะครับในการ
    บริการของโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อันที่จริงโรงพยาบาลเทศบาล
    ของเรามีชื่อเสียงอยู่แล้ว แต่ผมก็ต้องขอฝากไปทางท่านประธานสภาเทศบาลผ่าน
    ไปยังผู้บริหารว่าช่วยดูแลและช่วยบริการให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ครับ ผมเองได้รับ
    เรื่องนี้แล้วก็รู้สึกหดหู่เหมือนกัน เพระว่าเขามาเจ็บไข้ได้ป่วยมา ได้ทุกข์
    มาแล้ว แต่ว่ากลับมาไดร้ับการบริการไม่ดีอย่างที่เขาได้ประสบมา เรื่องนี้ผมก็ขอ
    ฝากท่านประธานสภาเทศบาลไปยังผู้บริหารว่าช่วยดูแลเรื่องนี้ให้เป็นระเบียบ
    เรียบร้อยด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 
  
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตอบข้อซักถาม ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกณพ  เกตุชาติ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมจะขอ
    ทราบรายละเอียด จากท่าน สท.ชยากร  ขำคม นะครับ นายนิพนธ์  สายเพลิง 
    เป็นผู้ป่วยติดเตียงเวลา 11.40 น - 13.00 น. ผมต้องขอทราบวันที่ด้วยนะครับ 
    เพ่ือจะได้ระบุไปที่โรงพยาบาลเพ่ือให้ทางโรงพยาบาลเทศบาลได้ชี้แจงต่อไปครับ 
 
นายชยากร  ขำคม   วันที่ 25 ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 



๗๘ 
 

นายกณพ  เกตุชาติ   วันที่ 25 นะครับ แล้วเดี๋ยวจะให้ทางโรงพยาบาลเทศบาลได้ชี้แจง
นายกเทศมนตรีฯ  ในเรื่องนี้ต่อไปครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ที่จะอภิปรายในเรื่องอ่ืน  ๆ
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่ ขอเชิญท่านภาคภูมิ  แสงแก้ว ครับ 
 
นายภาคภูมิ  แสงแก้ว   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมภาคภูมิ 
    แสงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จากเขตเลือกตั้งที่ 4  
    ขออนุญาตใช้วาระอ่ืน ๆ ขออนุญาตใช้เวลาสั้น ๆ ท่านประธานที่เคารพครับ
    ขออนุญาตหารือและก็กล่าวชื่นชมในเรื่องของ App เทศบาลนครนะครับ 
    App ร้องทุกข์ ขณะนี้จากคำบอกกล่าวของชาวบ้านในเขตพ้ืนที่เทศบาล 
    เอ่ยปากชมไม่ว่าจะเป็นการร้องทุกข์ในเรื่องของถนนหนทางก็ดี เรื่องของท่อ
    ประปาแตกรั่วก็ดี เรื่องของไฟฟ้าก็ดีหรือแม้กระทั่งงานสาธารณก็ดี ซึ่งร้องทุกข์
    ผ่าน App ไปนะครับ ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วมาก    
    นะครับ ก็มีอยู่ไม่ก่ีเปอร์เซ็นต์ที่มีปัญหา ยกตัวอย่างเช่น ขออนุญาตพูดถึงใน
    เรื่องของงานตัดต้นไม้ของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
    เทศบาลนะครับ ซึ่งทราบว่าตอนนี้พ่ีมีปัญหานะครับทราบว่าหลังจากส่ง 
    App ไปในหลายๆ เคส รวมถึงตัวผมเองที่ส่ง App ไปในเรื่องของการตัด
    ต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่จะได้รับการปฏิเสธผ่าน App มาบ่อยมาก    
    เนื่องจากได้รับแจ้งว่าเป็นนโยบายของคณะผู้บริหารบางครั้งไม่อนุญาต 
    ตอนนี้ไม่อนุญาตให้เข้าตัดในบริเวณรั้วบ้านหรือที่ที่ไม่ใช่สาธารณะนะครับ 
    ซึ่งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ยกตัวอย่างนะครับ ผมได้ขอตัดต้นมะพร้าวซึ่ง
    อยู่ในบ้านเลขท่ี 26/15 ซอยรวมแพทย์ ซึ่งผมเองก่อนจะลงใน App ได้เข้า
    ไปดูพ้ืนที่โดยรอบ ต้นที่ขอตัดเป็นต้นมะพร้าว โดยรอบนี้มีพ้ืนที่กว้างไม่ว่า
    จะเป็นซ้ายขวาหน้าสามารถตัดลงได้ แต่ทีนี้เจ้าหน้าที่รับแอดก็ไวมากเหมือนกันครับ 
    รับ App รอตรวจสอบนะครับ แล้วก็รุ่งเช้าก็เข้าไปดูพ้ืนที่แล้วก็ตอบอย่างไว
    นะครับว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่เข้าข่ายงานสาธารณภัยนะครับ 
    ซึ่งโอเคครับชาวบ้านเขาไม่เข้าใจหรอกครับว่ามันจะตรงตามงานสาธารณภัย
    หรือไม่ หรือจะเป็นนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีฯ หรือคณะผู้บริหารหรือไม่       
    ที่จะเข้าไปตัดไม่ได้นะครับ เขาเข้าใจเขารู้แค่ว่ารถที่ไปคืองานป้องกันและบรรเทา
    สาธารณภัยนะครับ ซึ่งผมขออนุญาตหารือท่านนายกเทศมนตรีฯ และ  
    คณะผู้บริหารนะครับ อันนี้ต้องขอเรียนตามตรงเลยถ้าหากว่าเป็นนโยบายที่
    จะเข้าตัดไม่ได้หรือไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงานหรือระดับหัวหน้าเข้าไปดู



๗๙ 
 

    พ้ืนที่ก่อนและตัดสินใจ ซึ่งผมขออนุญาตเรียนตามตรงว่าเป็นช่องให้เจ้าหน้าที่   
    ไม่ทำงาน เป็นช่องให้ App เทศบาลเรื่องตัดต้นไม้ในงานบริการของเรื่อง 
    ตัดต้นไม้ดรอปลงมานะครับ ผมขออนุญาตหารือผ่านท่านประธานสภาเทศบาล   
    ไปยังท่านนายกเทศมนตรีฯนะครับ ช่วยรบกวนท่านคณะผู้บริหารช่วยพิจารณา
    เรื่องการตัดต้นไม้ในที่สาธารณะหรืออาจจะมีข้อยกเว้นหรืออาจจะหาทาง
    ออกกัน อาทิเช่น เทศบาลอาจจะมีแบบฟอร์มนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ผม
    ทราบดีว่ามีเคสที่มีปัญหาที่ไปตัดแล้วก็ไปทำกระเบื้องหลังคาเสียหาย เขาก็
    เรียกค่าใช้จ่ายมาอะไรมา เราอาจจะมีหรือไม่ที่จะมีแบบฟอร์มออกจากทาง
    เทศบาลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ จะไม่เอาค่าเสียหาย
    หากเจ้าหน้าที่ทำหลังคาบ้านเรือนเสียหายอะไรครับ ลอง ๆ ขออนุญาตลอง
    พิจารณาหารือกันดูนะครับ ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ป้องกันทำได้ทุกอย่างทำได้
    ทุกต้น คือไม่ว่าจะสูงหรือยังไงนะครับ เพราะว่าแข็งแรงครับเจ้าหน้าที่ป้องกันเรา 
    ท่านนายกเทศมนตรีฯ พาไป City Run กันทุกเช้าวันพุธนะครับ ผมคิดว่า
    ทำได้ก็ขออนุเคราะห์นะครับ ขออนุญาตให้นายกเทศมนตรีฯ พิจารณาเรื่องนี้   
    ด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ตอบ
ประธานสภาเทศบาล  ประเด็นข้อซักถามครับ 
  
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพและ
นายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่อง
    ของการตัดต้นไม้นี้จะขอมอบทางฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มา
    ชี้แจงในรายละเอียดในส่วนของระเบียบราชการนะครับ เนื่องจากว่าในส่วน
    ของระเบียบราชการนั้นเราจะมีข้อบังคับอยู่ที่เจ้าหน้าที่นั้นเราจะไม่สามารถ
    ทำได้หรือจะให้ทางฝ่ายป้องกันมาเป็นผู้ชี้แจงนะครับ ส่วนในเรื่องของ App
    ร้องทุกข์นั้นในขณะนี้นั้นเราได้ดำเนินการก็มีความก้าวหน้าไปเป็นจำนวนมาก   
    จนได้รับรางวัลชนะเลิศของประเทศ โดยความสำเร็จนั้นก็นอกจากว่าจะเป็น
    ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ที่จัดทีมกันอย่างขยันขันแข็ง ทางท่านสมาชิกสภา
    เทศบาลภาคประชาชนนั้นก็ช่วยกันแจ้งมา เราก็รีบออกไปทำแต่ในการดำเนินการ
    ด้วย App รวมทุกออนไลน์นั้นก็จะมีข้อจำกัดอยู่ในบางประการที่จะต้องมี
    การชี้แจงว่าบางเรื่องนั้นไม่สามารถทำได้เนื่องจากติดในส่วนของระเบียบ
    ราชการนะครับ แต่ประมาณ 98% นั้นเราสามารถแก้ปัญหาไปได้ เดี๋ยวจะขอเชิญ
    ท่านหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กรุณาชี้แจงระเบียบราชการ
    กรณีการตัดต้นไม้ในที่ดินของประชาชนนะครับ ขอเชิญครับ  



๘๐ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอบคุณครับ ขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทา    
ประธานสภาเทศบาล  สาธารณภัย ตอบประเด็นข้อซักถามครับ 
 
นายยงยุทธ  เหล่าเจริญเกียรติ  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
    ประชุมทุกท่านนะครับ เกี่ยวกับการตัดต้นไม้ ภารกิจของฝ่ายป้องกันและ
    บรรเทาสาธารณภัย จริง ๆ แล้วเราจะดำเนินการเฉพาะในที่สาธารณะ  
    แล้วก็ดูแล้วมันจะเป็นอันตรายกับประชาชนทั่วไป ส่วนต้นไม้ภายในบ้าน
    เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องดำเนินการเอง ถ้าหากให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ 
    ไปตัดอยู่ในบ้านทุกบ้านมันไม่ใช่หน้าที่ ประเด็นหนึ่ง คือ ไม่ใช่ภาระหน้าที่ 
    ซึ่งเจ้าของบ้านที่ปลูกต้นไม้ในบ้านก็ต้องรับผิดชอบในการตัดต้นไม้ตัวเอง  
    จะไปจ้างใครแล้วก็ว่ามานะครับ ซึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับ ก็จะมี
    ข้อบัญญัติของเขา เขาจะมีข้อบัญญัติเขาจะมีฝ่ายสำหรับตัดต้นไม้ ใครจะตัด
    ต้นไม้ก็มาเขียนคำร้องกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัตินั้นเขาจะมีอัตราค่าธรรมเนียม
    ก็จะวัดรอบต้นไม้เท่าไหร่ แต่ของเราหน่วยงานดับเพลิงมันไม่ใช่ภารกิจที่จะ
    ไปทำตรงนั้น ถ้าเทศบาลจะทำก็ต้องไปตั้งหน่วยงานขึ้นมาสักหน่วยงาน  
    แล้วก็ออกเทศบัญญัติขึ้นมาถ้าจะให้ไปตัดในที่เอกชน เพ่ือจะได้ถูกต้องตาม
    กฎหมายไป ภารกิจของฝ่ายป้องกันก็ตัดต้นไม้ที่จะเป็นอันตราย หน้าที่ดับไฟ 
    พนักงานดับเพลิงหากตัดต้นไม้ทั้งเมืองตัดในบ้านชาวบ้านมันไม่ใช่หน้าที่หลัก  
    นะครับ อันนี้ก็ขอชี้แจงในเหตุที่ว่าเราไม่ไปตัดในที่เอกชน เดิมก่อนหน้านี้
    เคยไปตัดให้ เพราะเหตุว่าเป็นการช่วยเบาภาระให้ชาวบ้าน ไม่ต้องไปเสียค่าตัด
    กับคนนอก เราก็เจตนาดี พอการไปทำเข้าพอเกิดไปตัดแล้วเกิดอุบัติเหตุ   
    ไปตกหลังคาก็เรียกร้องโทรศัพท์มาฟ้องร้องนายกเทศมนตรีฯ ฟ้องนายกเทศมนตรีฯ 
    ว่าดับเพลิงไปตัดต้นไม้ไปลงหลังคาให้ไปจัดการให้  ผมก็ต้องซื้อกระเบื้อง   
    ใช้เงินเองซื้อกระเบื้องแล้วให้ลูกน้องนำไปใส่ให้เขา นี่ก็เป็นเหตุผลหลาย ๆ อย่าง
    นะครับ แต่โดยหลักแล้วว่ามันไม่ใช่หน้าที่ครับ ซึ่งเคยปรึกษาหารีอกับท่าน
    ปลัดเทศบาล ๆ ก็ยืนยันตามนี้ครับ ขอกราบเรียนเท่านี้ครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย   
ประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ขอเชิญท่านจิรศักดิ ์ สมุทรอัษฎงค์ ครับ 
 
 
 



๘๑ 
 

นายจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ
สมาชิกสภาเทศบาล  และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
    ผมขอเวลาอีกเล็กน้อยครับ เพราะเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลครับ   
    ที่จะต้องพูดในสภาเทศบาลนะครับ ผมขออนุญาตมอบเอกสารให้ท่านประธานสภา
    เทศบาลและท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ คือเป็นคำร้องที่ตกค้างและสำคัญ
    ที่จำเป็นจะต้องพูด คือเดิมคำร้องตกค้าง 2 เดือนถึง 4 เดือน ผมพูดไป 5 เคส  
    ของท่านรองนายกเทศมนตรีฯ วงศ์วชิร  โอวรารินท์ และท่านรองนายกเทศมตรีฯ
    ฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร ปรากฏว่ารับดำเนินการเสร็จเรียบร้อยมาประชุม
    ครั้งนี้ ล่าสุดของสำนักช่างนะครับน้ำพุเปิดดำเนินการได้แล้วเมื่อ 13 วันที่แล้ว
    อันนี้ก็สำคัญครับคือเป็นคำร้องซ่อมแซมห้องน้ำเมื่อประมาณตั้งแต่วันที่ 10 
    ธันวาคม 2565 ผมมีภาพประกอบ 7 ภาพ ตรงนี้เป็นสวนสาธารณะคูขวาง
    มีผู้ค้าขายอยู่ 10 รายใหญ่ เก็บปีละ 200 บาท แล้วคนมากครับจากหลังดาว
    มาอยู่ตรงนี้หมดแล้ว รองจากที่ตลาดสดครับ เพราะฉะนั้นห้องน้ำไม่มีใคร
    ดูแล เขาก็ดูแลกันเองอยากให้ตั้งเข้าไปรองบประมาณเราอาจจะไม่มากที่จะคุม  
    ทั้งระบบ แต่ขอให้เข้าไปแก้ไขอย่างฉับพลันเลยครับ เพราะสกปรกท้ังนั้นเลย 
    คนมาก แล้วก็ทางท่านผู้อำนวยการสำนักช่างแจ้งครั้งที่แล้วในสภาเทศบาล
    ว่าได้ตั้งงบประมาณได้วาดแบบแปลนมาแล้วจำนวน 3 ล้านบาท ซึ่งจะ
    เสนอสมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 จะเสนอในคราวถัดไป และจำเป็นครับ 
    ขอให้ทางฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภาเทศบาลเข้าไปแก้ไขปัญหานี้
    โดยเร็วและมีการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณมากครับ 
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายกณพ  เกตุชาติ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่ เคารพ 
นายกเทศมนตรีฯ  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องห้องน้ำนี้ 
    ขอมอบให้ท่านรองนายกเทศมนตรีฯ ฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร ได้ตอบ      
    ในส่วนที่ได้ดำเนินการแล้ว คือห้องน้ำที่ถนนท่าช้าง มีการติดป้ายเรียบร้อยแล้วครับ  
 
นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   ขอเชิญท่านฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ตอบประเด็นข้อซักถามครับ 
 
  



๘๒ 
 

นายฉัตรชัย  อรุณสุวรรณกร  กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เคารพ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
    กรณีดังกล่าวเป็นห้องน้ำซึ่งก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานมาก อยู่ตรงบริเวณ    
    สวนสาธารณะคูขวาง ห้องน้ำแห่งนี้เราไม่ได้มีการจัดจ้างคนทำความสะอาด 
    ซ่ึงผมอยากจะขออนุญาตพูดว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกของห้องน้ำสาธารณะ
    อยู่ในระดับหนึ่งนะครับ แม้แต่ห้องน้ำสาธารณะในท่าลาด ความเสียหาย
    ของห้องน้ำเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ำ ไม่ว่าจะเป็นถังน้ำ ซึ่งอันนี้อาจจะ
    เป็นภาระร่วมกันของเราในทุกคนที่ต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้พ่ีน้องประชาชน
    และเยาวชนของเรามีความรักในสมบัติสาธารณะ ซึ่งในกรณีที่ท่านจิรศักดิ์  
    สมุทรอัษฎงค์  สมาชิกสภาเทศบาล ได้กรุณานำเสนอมานี้ จริงๆ แล้วพ้ืนที่
    บริเวณตรงนี้เป็นพ้ืนที่ของสวนหย่อมบริเวณหน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์ 2 ตรงข้าม
    กับห้างโรบินสันโอเชี่ยน ผมขอชี้แจงนิดหนึ่งตามที่ท่านจิรศักดิ์  สมุทรอัษฎงค์  
    สมาชิกสภาเทศบาล ได้กล่าวว่า สำนักช่างได้ตั้งงบประมาณ 3 ล้านนี้ยัง
    ไม่ได้ตั้งเลยครับ เพราะว่างบประมาณ 3 ล้านบาทตรงนั้นเป็นงบประมาณ
    ซึ่งค่อนข้างจะสูงพอสมควร อยู่ในแผนพัฒนาแต่เราคงยังไม่สามารถนำมา
    จัดทำได้ในตอนนี้ เป็นงบประมาณของการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณ
    หน้าหมู่บ้านราชพฤกษ์ 2 นะครับ  ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณท่ีค่อนข้างมาก
    ก็ยังไม่ได้ดำเนินการต่อจากขั้นตอนของการสำรวจนะครับ ในส่วนของห้องน้ำ  
    ตรงนี้จริง ๆ แล้ว ณ วันนี้ผู้ดูแลเป็นการดูแลของงานสวนสาธารณะซึ่ง    
    รับผิดชอบโดยงานเรือนเพาะชำ คนที่ดูแลห้องน้ำอยู่ ณ ตอนนี้ก็คือผมขอ
    อนุญาตเพราะผมจำชื่อไม่ได้นะครับ ชื่อคุณโอ๋ซึ่งในครอบครัวก็เป็นผู้ดูแล
    ห้องน้ำแห่งนี้ คุณโอ๋นี่เป็นลูกจ้างของงานเรือนเพาะชำนะครับ อาชีพของ
    ครอบครัวเขาก็คือขายขนมจีนหม้อดินอยู่ในบริเวณร้านค้าตรงนั้นนะครับ 
    ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบและยังมีหน้าที่ทำความสะอาดอะไรต่างๆ ซึ่งหลังจากนี้
    ผมก็จะให้ทางสำนักช่างลงไปตรวจสอบห้องน้ำตรงนี้ว่าความชำรุดเสียหาย
    หรือจำเป็นจะต้องปรับปรุงอะไรต่าง ๆ แล้วก็จะได้กำชับกับผู้รับผิดชอบ  
    ทำความสะอาดให้เอาใจใส่ดูแลให้ดีขึ้นนะครับ แต่เนื่องจากห้องน้ำ ลักษณะ
    ของห้องน้ำก็มีการใช้งานมานานแล้ว และที่ผ่านก็เคยมีการเข้าไปซ่อมแซม
    เนื่องจากโดนการทำลายไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟ ไม่ว่าจะเป็นก๊อกน้ำ ไม่ว่าจะเป็น
    สายน้ำอะไรต่างๆ แล้วก็มีการร้องเรียนในเรื่องห้องน้ำตรงนี้ มีการร้องเรียน
    ไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยซ้ำ เนื่องจากว่าค่อนข้างจะเป็นแหล่งมั่วสุมอยู่ใน
    เวลากลางคืน ซึ่งเราได้รับการร้องเรียนมาหลายครั้ง หลังจากนี้สำหรับช่าง
    จะได้เข้าไปสำรวจแล้วก็วางแผนปรับปรุงให้ดีขึ้น ผมขอกราบขอบพระคุณ
    ท่านสมาชิกสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 



๘๓ 
 

นายสุเมธ  รัตนนาคินทร์   มีสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชท่านใดประสงค์ที่จะ
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายอีกหรือไม่  

   ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มที่านสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
เป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ       
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันนี้ได้หมดระเบียบวาระประชุมแล้ว 
กระผมในนามประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลและ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านรวมทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาร่วมสังเกตการณ์และให้
กำลังใจในการประชุมวันนี้สำหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลา 13.45 น. 


